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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังที่ 4  ประจำปี 2566   
วันที่  21  กันยายน  2566  เวลา  14.00  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นางสาวจุรีภรณ์    เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
8. นายเดชศักด์ิ  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
9. นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
10. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
11. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
13. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
14. นางนันทพร    สิริปัญจโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
15. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
16. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
17. นายธีระศักดิ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
19. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

20. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

21. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

22. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
23. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 

24. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
25. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
26. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
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27. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
28. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
29. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
30. ว่าท่ี ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
31. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
32. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
33. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
34. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
35. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
36. นายหมวดเอกเนติพัฒน์   รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 
ผู้ลาประชุม 
1. นายวสันต์     อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุญสรวง  พุฒิพัตน์พาณิชย์ (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายศราวุธ  คงเพชร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. นายทรงศักดิ ์  เลิศลำหวาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. นายชาติชาย  ชมเช่ียวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. นายอรรถพล  แก้วมนตร ี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
10. นางสิริจรรยา ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
12. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13. นายธีรพันธ ์  วงศ์กาไสย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
14. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. นายทรงศักดิ ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
17. นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
18. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
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19. นายฤทธิ์ศักดิ์ สุวรรณไตรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
20. นายธนภัทร    วันทาพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
21. นายนพรัตน์   ผลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
22. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
23. นางเพ็ญศร ี  เฉวียงหงษ ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
24. นายพจน์  อาจหนองหว้า หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
25. นายพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
26. นางจีรนันท์  ทองถนอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
27. นางสาวขวัญดาว วรนาม  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
28. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
29. นายยุทธทิวา  นาเมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
30. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
31. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
32. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
33. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
34. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและและทรัพย์สิน 
35. นางนัยนา  แก้วพะเนาว ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
36. นายสัญญา  อัมพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
37. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
38. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
39. นางคำกอง  ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
40. นางสขิลา  นิสีดา  รกน.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
41. นางสาวพรรณปพร โคกแปะ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
42. นางสาวมาลา พรมอาด หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
43. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
44. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
45. ว่าท่ี ร.อ.ธีรพล  ธิติเมธาวัฒน ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติหาร 
46. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
47. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
48. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
49. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
50. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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51. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
52. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 
2566 วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด บัดนี้องค์ประชุมครบแล้วนะครับ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ ขอเรียนเชิญครับ  
- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 21 กันยายน 2566 ได้จัดระเบียบวาระการประชุมเป็น 6 ระเบียบวาระ
นะครับ ระเบียบวาระที่ 1 เรื ่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื ่อง รับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 4.1 รายงานและ
บันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติ 4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ ตรวจถูกต้องแล้ว 
นางพรธิพา ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ เรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านบุญสรวง  พุฒิพัฒน์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ท่านผู้อำนวยการกองทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 21 กันยายน 
2566  
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ เรื ่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดทำ

โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท้ัง 4 
โรงเรียน และมีนักเรียนท่ีไม่เข้าเกณฑ์ในการรับทุนศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้น ในส่วนของกองการศึกษา
ได้ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุน มีรายนามผู้บริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 1) ท่านนายกเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พร้อมท้ัง  
คณะผู้บริหาร จำนวน 10,000 บาท 2) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 
3,000 บาท 3) ท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร จำนวน 2,000 บาท 4) ท่านพีรพงศ์  จุรีมาศ จำนวน 
1,000 บาท 5) ท่านณัฏฐ์วัฒน์  จีนภักดี จำนวน 1,000 บาท 6) ท่านจุฑาพร  เกษมทรัพย์ จำนวน 
1,000 บาท 7) ท่านคำสี  สืบเมืองซ้าย จำนวน 1,000 บาท 8) ท่านดาราณี  ศรีดารา จำนวน 
1,000 บาท 9) ท่านธีระศักดิ์  ปินะกาสัง จำนวน 1,000 บาท 10) ท่านสิริจรรยา  ตันทอง หัวหน้า
สำนักปลัด จำนวน 1,000 บาท 11) ท่านธีรพันธ์  วงศ์กาไสย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
จำนวน 2,000 บาท 12) ท่าน ผอ.ทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผอ.กองการศึกษา จำนวน 1,000 บาท  
13) ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี จำนวน 1,000 บาท และคุณกรรณิการ์ จำนวน 1,000 บาท ซึ่งท่าน
นายกจะได้เป็นตัวแทนมอบให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษาในวันนี้นะคะ เรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุน  
การศึกษา ใหก้ับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้นะคะ เรื่องท่ี 2 
ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ลงนามในข้อบัญญัติดังกล่าว เพื่อใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติและประกาศใช้แล้ว เมื ่อวันที่ 21 
กันยายน  2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีนะคะ เนื่องจากขณะนี้

อยู ่ระหว่างการจัดทำรายงานการประชุม ขอยกไปรับรองรายงานการประชุม ในการประชุม 
คราวต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  กระทู้ถาม (นางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เขตเลือกต้ังที่ 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสนอกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด)  

ประธานสภาฯ เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ ์เรียนท่านประธานสภา และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันนี้ใคร่ขอตั้งกระทู้ถาม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างโครงการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ที่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันท่ี 11 กันยายน 
2566 ดังต่อไปนี ้ 1. โครงการที ่ได้ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างและเบิกเงินไปแล้วมีกี ่โครงการ  
2. โครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกเงินมีกี่โครงการ 3. โครงการที่อยู่
ระหว่างการดำเนินการทำสัญญามีกี่โครงการ โครงการใดบ้าง 4. โครงการที่ยังไม่มีผู้รับจ้างและ  
ยังไม่ได้ทำสัญญามีกี่โครงการ โครงการใดบ้าง 5. ขอทราบเหตุผลในการดำเนินการล่าช้าเนื่องจาก
สาเหตุอันใด ขอแสดงความนับถือค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกตอบกระทู้ถามค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต่อกระทู้ถามของท่านสมาชิก ท่านจุรีภรณ์   

เอื้อไพจิตร ด้วยความห่วงใยของตัวท่านจุรีภรณ์เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ท่ีเราจัดทำเป็นข้อบัญญัติ
ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการต้องขอบคุณท่านจุรีภรณ์ท่ีใช้คำว่า ติดตามเรื่องนี้อยู่สม่ำเสมอ ก็ไม่ต่าง
จากผม ผมก็ติดตามเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่มาตลอด อย่างที่ผมนำเรียนกับที่ประชุมว่า แก้ปัญหาของ 
พี่น้องประชาชน ผมมีความต้องการอยากให้เป็นการแก้ไขท่ีเร่งด่วนและทันการณ์ แต่ก็ยังติดขัดอยู่
หลายเรื่องมาก ซึ่งผมก็พยายามทุกครั้งที่ อบจ.เอง ผู้บริหาร อบจ. เจ้าหน้าที่ที่มีการประชุมกัน  
เรามีวงสภากาแฟก็สอบถามกันอยู่เกือบตลอดทุกครั้งว่า โครงการต่าง ๆ ทำไมเกิดความล่าช้า 
สำหรับกระทู้ท่ีท่านจุรีภรณ์ถามมา โครงการท่ีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเบิกเงินไปแล้วมีกี่โครงการ 
โครงการท่ีอยู่ในข้อบัญญัติได้ดำเนินการในการทำสัญญาไปแล้ว จำนวน 63 โครงการ เบิกจ่ายเงิน
ไปแล้ว 36 โครงการ ส่วนโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายทั้งหมด 27 โครงการ  
โครงการท่ียังอยู่ในการทำสัญญาจ้าง 1 โครงการ เนื่องจากรอระยะเวลาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง 
เป็นโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านคำหมากเล หมู่ที่ 1 ถึงบ้าน
สนามม้า หมู่ที ่ 4 - บ้านโคกคำเจริญ หมู่ที ่ 6 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โครงการที่ยังไม่มีผู้รับจ้างและยังไม่ทำสัญญา 44 โครงการ ส่วนรายละเอียดโครงการเดี๋ยวจะถ่าย
สำเนาหนังสือส่งให้ท่านจุรีภรณ์นะครับ โครงการท่ีได้ดำเนินการจัดจ้างและเบิกเงินในงบประมาณ 
2566 จำนวน 26 โครงการ รายละเอียดจะส่งให้ท่านจุรีภรณ์นะครับ ส่วนเหตุผลท่ีเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากว่า กองช่างของเราที่ผ่านมาเขาก็ทำงานหนักนะครับ เนื่องจากภารกิจต่าง ๆ เรามีเยอะ
มาก เหตุผลที่เกิดความล่าช้า จากการดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดของขอบเขตของงานและ
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ราคากลางต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำเอกสารในระบบ ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งมีความซับซ้อนในการดำเนินการ เนื่องจาก
การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง โดยมีหนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลาง
จำนวน 4 ฉบับนะครับ  ซึ่งเราต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งทำให้ใช้คำว่า ที่ผ่าน ๆ มา เรามี
โครงการเยอะมากและต้องทำให้มันถูกต้องตามระเบียบด้วย ความล่าช้าอีกอย่างหนึ่ง ต่อไปอาจจะ
ใช้คำว่า ขอความร่วมมือจากสมาชิกเราในการดูรายละเอียดรับข้อมูลจากประชาชนมา ถ้าเป็นไปได้
อยากให้เป็นโครงการใหญ่ ๆ ถ้าเป็นโครงการย่อย ๆ หลายโครงการ มันก็มีปริมาณโครงการจำนวน
มาก ทำให้ปริมาณงานมันมาก ทำให้เจ้าหน้าที่จากกองช่าง ซึ่งมีอยู่จำนวนที่ใช้คำว่า น้อย  ไม่พอ 
กับปริมาณงานที่เรามี ก็เลยทำให้เกิดความล่าช้า ถ้าเป็นไปได้ปีต่อ ๆ ไป โครงการย่อย ๆ ต่าง ๆ  
ถ้าเป็นไปได้ก็รวมให้เป็นโครงการใหญ่ ๆ นะครับ เพื่อจะทันกับปีงบประมาณครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกท่ีได้ตอบกระทู้ถาม เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ์ เรียนท่านประธานสภา และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ขอบคุณคำตอบกระทู้
ถามจากฝ่ายบริหารนะคะ ตัวดิฉันเองได้ฟังคำตอบแล้ว ก็รู้สึกมีความกังวลต่อการขับเคล่ือนองค์กร
ของเรา โครงการต่าง ๆ ที่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ก็เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน แต่ ณ วันนี้ โครงการค้างท่อปีงบประมาณ ก็ยังเหลือ
เยอะอยู่ เพราะอีกไม่กี่วันก็จะส้ินปีงบประมาณแล้ว ก็แปลว่า ปัญหาต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ตัวดิฉันเองมีความเข้าใจว่า อบจ.ของเรามีขนาดใหญ่การขับเคล่ือนอาจจะล่าช้า
ไปบ้าง แต่คนข้างนอกท่ีเขามองภาพลักษณ์ของ อบจ.ร้อยเอ็ด เขาก็จะมองว่า เป็นองค์กรใหญ่ท่ีมี
ศักยภาพ เครื่องไม้เครื ่องมือ บุคลากรพร้อมมากกกว่าเทศบาล มากกว่า อบต. วันนี้ท่านนายก 
เศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ ก็ได้ขับเคล่ือนรัฐนาวาของ อบจ. มาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่ง เกือบ 1 ปีแล้ว 
คิดว่าฝ่ายบริหารก็คงพอที่จะรู้จุดอ่อนจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของ อบจ. ดิฉันก็อยากนำเรยีน
ท่านฝ่ายบริหารว่า ถึงอย่างไรก็ช่วยกรุณาเร่งรัดเข้าไปแก้ไข ขันน็อต หรือว่าอุดรอยรั่วของ อบจ.
เติมเชื้อเพลิงหัวเชื้อ ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเร็วขึ้น ให้สมกับความเป็นหนึ่งเป็นพี่ใหญ่ของ 
อปท. วันนี้การขับเคล่ือนของ อบจ.จะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ต้องอาศัยพวกเราหลายคน ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ พนักงาน หรือแม้กระทั่งตัวสมาชิกเอง ดิฉันมั่นใจว่า สมาชิกทั้ง 36 
ท่าน ก็คงพร้อมท่ีจะช่วยกันขับเคล่ือน ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ใช้คำว่า ยอมรับครับ ยอมรับว่า มาทำหน้าท่ีได้

สักพักเหมือนกัปตันเรือขับเรือใหม่นะครับ บางทียังต้องดูทิศทางลม ดูกระแสลม ดูหลายสิ่งหลาย
อย่าง ก็ทำให้การจัดการแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินการอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ระยะเวลาท่ีผ่านมา
ก็เป็นประสบการณ์ที่จะทำให้ผมนำไปดำเนินการจัดการทำงานในปีต่อไป ก็จะพยายามทำอย่าง
เต็มท่ีให้กับทุกท่าน ให้สมาชิกได้สบายใจครับ ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ซึ่งท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร ได้ถามไปยังฝ่ายบริหาร และได้รับคำตอบแล้ว 
ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 นะคะ    

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ 4.1 รายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ได้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติพร้อมร่างเดิม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านแล้วนะคะ เชิญประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติเสนอรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญติั 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปร
ญัตติต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญค่ะ 

กรรมการแปรญัตติฯ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายเดชศักดิ์  โพธิศรี เลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2566 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ส่งร่างข้อบัญญติั
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณา ซึ่งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติตั้งแต่วันที่ 13 - 15 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณา
คำแปรญัตติ เมื ่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้
ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปร
ญัตติแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 
1. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ประกอบด้วย 

 1.1 นายธนพล  โอฆะพนม   ประธานกรรมการ 
   1.2 นายวรการ  กมลเลิศ   กรรมการ 
   1.3 นายประไพ  ศรีสัจจา   กรรมการ 
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   1.4 นายสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร   กรรมการ 
   1.5 นางนวรัตน์   พาโคกทม   กรรมการและเลขานุการ 
2. ผู้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้มาช้ีแจงต่อคณะกรรมการ 

 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มีดังนี้ 
2.1 นายทรงศักดิ ์ เลิศลำหวาน  ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2.3 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

3. ปรากฏผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  
    ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบัญญัติทันทีภายหลังท่ีได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปอีกจำนวน 31,760,211 บาท 

  (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) จำแนกเป็น 
ด้านการเศรษฐกิจ  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  30,813,780  บาท 
ด้านการดำเนินงานอื่น  

- แผนงานงบกลาง   จำนวน       946,431  บาท 
รวมประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน  จำนวน   31,760,211  บาท 

         ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
          ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

4. มีบางรายการที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งไม่กระทบกับ
หลักการและวัตถุประสงค์ของการต้ังงบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและตรงกับ
สภาพความเป็นจริง 
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คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบันทึกรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  
ตามร่างเดิมให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น 
จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตามร่างเดิม เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดช้ีแจงระเบียบต่อท่ีประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 50 วรรคแรก 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและ
ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอ้ใดบ้าง การแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะท่ีมี
การแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอื่น วรรคสอง ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั ้นอีก ข้อ 52 วรรคหนึ่ง  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ 
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร วรรคท้าย ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ จากรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ ในการพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติ ซึ่งไม่มีผู้แปร
ญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาคำขอแปรญัตติดังกล่าว  
มีมติมติเห็นชอบตามร่างเดิม ทั้งนี้ ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และไม่มี 
การสงวนคำแปรญัตติแต่อย่างใด ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระที่สอง มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ  
ถ้าไม่มีประธานจะถามมติที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดว่า เห็นด้วยกับ
คณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติหรือไม่ ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ  
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องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นด้วยกับ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินะคะ  

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ  35       เสียง 
  ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ   - เสียง 
  งดออกเสียง      - เสียง 
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ครบถ้วนแล้วนะคะ ในนามของสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ท่านได้เสียสละเวลามาปฏบิัติ
หน้าที่จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบ 
ในวาระท่ี 2 แล้ว  
ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ขั้นลงมติว่า เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ โดยไม่มีการอภิปรายตาม ข้อ 52 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ต่อไปประธานจะขอมติ
จากท่ีประชุมนะคะ ท่านเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ  
ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด นะคะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บัญญัติ  35       เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ   - เสียง 
  งดออกเสียง     - เสียง 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 3 แล้ว ต่อไปประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะดำเนินการจัดส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 เป็นลำดับถัดไปนะคะ ขอเชิญท่านนายกค่ะ 
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นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่น
ในนามของฝ่ายบริหารต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่ีให้เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้นะครับ ใช้คำว่า เป็นความ
โชคดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  
ที่เราได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเพิ่มขึ้น ทำให้เราสามารถมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติเพิ ่มเติม  
ในครั้งนี้ ซึ่งทราบอยู่ว่า บางทีอาจจะไม่ครอบคลุมปัญหาที่พี่น้องประชาชนมีอยู่ แต่ว่าถือว่าเป็น
โอกาสดีที ่เราได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมา ฝ่ายบริหารก็จะพยายามใช้งบประมาณในส่วนนี้  
เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องอย่างเร่งด่วนต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลอืจ่าย) 
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เป็นการเร่งด่วน และเพื่อให้มีเครื่องมือใช้ในการขับเคล่ือน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน และแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ท่ัวไป งบลงทุน ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็น 
ต้องโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เป็นการเร่งด่วน และเพื่อให้มี
เครื่องมือใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ โอนลด งานบริหารทั่วไป งานเทศกิจ งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงาน
คลัง งานงบกลาง งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  งานโรงพยาบาล งานสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร และงานไฟฟ้าและถนน งบประมาณรวมทั้งส้ิน จำนวน 34,406,000 
บาท (รายละเอียดตามบัญชีประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่ายจาก  
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 34,056,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เป็นการเร่งด่วน ดังนี้ 

1.1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านนางเตี้ย ตำบลคำไฮ - 
บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00–7.00 เมตร ยาว 840 
เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 2,381,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 278/2566 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2566 หน้า 357 ข้อ 10 

1.2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงเสลภูมิ - 
อาจสามารถ – บ้านสร้างกกพอก หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 1,678,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที ่ 279/2566 แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566  - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 หน้า 292 ข้อ 142 

1.3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากถนนแจ้งสนิท – บ้าน 
สร้างกกพอก หมู่ท่ี 6 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 835 
เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 1,869,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 280/2566 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2566 หน้า 293 ข้อ 144 

1.4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสวาสด์ิ หมู่ท่ี 4
ตำบลรอบเมือง – บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 785 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 3,000,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 
281/2566 แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566  – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
หน้า 381 ข้อ 680 

1.5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านพรมจรรย์ ตำบล 
เขวาทุ่ง –บ้านอีหมุน ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 1,090,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 
282/2566 แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566  – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
หน้า 156 ข้อ 18 



14  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

1.6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1001 บ้านขุมดิน 
ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านโหง่ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 3,300,000 บาท ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 283/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด หน้า 234/1 ข้อ 253 

1.7 โครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านอีเม้ง หมู ่ท่ี 7 
ตำบลโนนตาล – บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 3,650,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 284/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
หน้า 151 ข้อ 3 

1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนชัย หมู่ท่ี 5 ตำบลหนองบัว -  
บ้านหนองเต่า ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 140 ,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที ่ 286/2566 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน้า 270 ข้อ 388 

1.9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข - 
บ้านสระทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 499,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที ่ 287/2566 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน้า 196 ข้อ 135 

1.10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่ 
อำเภอธวัชบุรี – บ้านโนนสั้น – บ้านหนองแค ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบ 
อบจ.รอ. เลขที่ 288/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด หน้า 253 ข้อ 339 

1.11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 7
ตำบลนาอุดม – บ้านอุ่มเม่า ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 480,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 290/2566 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2566 หน้า 378 ข้อ 51 

1.12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านดอนงิ ้ว – บ้าน 
ดอนก่อ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง – เขตพื้นที่ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 3,200,000 บาท 
ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 289/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566  – 2570) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน้า 226 ข้อ 228 
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1.13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองสองห้อง ตำบล
เมยวดี – ทางหลวงหมายเลข 2418 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 233 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 291/2566 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งท่ี 2/2566
หน้า 230 ข้อ 238 

1.14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ- 
บ้านหนองสองห้อง ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 232 
เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 499,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที ่ 292/2566 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งท่ี 2/2566
หน้า 229 ข้อ 237 

1.15 โครงการปร ับปร ุงถนนลาดยาง  ผิว Asphaltic Concrete สาย  อบจ.รอ.1044   
บ้านหนองสะเดา ตำบลชมสะอาด – บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 293/2566แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
แก้ไข ครั้งท่ี 2/2566 หน้า 228 ข้อ 234 

1.16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านกระพี้ หมู่ท่ี 3 ตำบล 
อุ่มเม่า อำเภอโพนทอง – บ้านเก่างิ้ว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 480,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 
294/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 2/2566 หน้า 381 ข้อ 57 

1.17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง- 
บ้านหนองขอนแก่น - บ้านชุมแสงชัย ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 809,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 
295/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน้า 390 
ข้อ 704 

1.18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากถนน อบจ.รอ.1021 
บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ – บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 296/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
หน้า 234/7 ข้อ 273 
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1.19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากบ้านโคกสีดา หมู่ท่ี 2 - 
บ้านหนองโพน ตำบลอุ่มเม่า – เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 อำเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 274 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 491,000 บาท  
ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 297/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 หน้า 380 ข้อ 56 

1.20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากถนน อบจ.รอ.2010
บ้านบึงงาม – บ้านปากช่อง ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 275 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 298/2566 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน้า 234/10  
ข้อ 281 

1.21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านบะยาว – บ้าน 
มลชัยศรี –บ้านโคกนาคำ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง – บ้านเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท  
ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 299/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566  – 2570) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน้า 236 ข้อ 287 

1.22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 8
ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี – เขตพื้นที่ตำบลวารีสวัสด์ิ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด
กว้าง 6.00เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 3,000,000 บาท ตามแบบ อบจ.
รอ. เลขท่ี 301/2566แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
หน้า 224 ข้อ 221 

1.23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเจริญ หมู่ท่ี 7
ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย – เขตตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว1,740 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 4,490,000 บาท ตามแบบ อบจ.รอ.
เลขที่ 302/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) หน้า 135ข้อ 370 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 1 เครื่อง กล้องดิจิตอลกันกระแทก (GO PRO) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง อากาศ
ยานควบคุมระยะไกล (โดรนถ่ายภาพมุมสูง) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล (SSD) จำนวน 1 อัน รวม 4 รายการ งบประมาณ 350,000 บาท เพื่อให้มีเครื ่องมือใช้ 
ในการขับเคล่ือนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ รายละเอียด ดังนี้ 
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2.1 กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 264,310 บาท ประกอบด้วย 
2.1.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ชนิดเปล่ียนเลนส์ได้ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 89,990 บาท 

  คุณลักษณะ ดังนี้ 
- ขนาดเซนเซอร์รับภาพ Full Frame 
- ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 30 MP 
- ความไวแสง 100-51200 (expandable to ISO 50-204800) 
- ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ภาพ ต่อวินาที 
- ความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที – 1/8000 วินาที 
- จอแอลซีดีขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
- สามารถปรับแต่ง RAW file และบันทึกเป็น JPEG file โดยตัวกล้องได้ 

2.1.2 เลนส์ซูมความยาวโฟกัส 24-70 มิลลิเมตรจำนวน 1 อันๆ ละ 74,530 บาท  
  คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ระยะโฟกัส 24-70 มิลลิเมตร 
- รูรับแสงกว้างสุด f/2.8 
- รูรับแสงแคบท่ีสุด f/22 
- ระยะโฟกัสต่ำสุด 38 เซนติเมตร 
- อัตราการขยายสูงสุด 0.24x 
- ระบบป้องกันการส่ัน (Image Stabilizer) No 
- ขนาดฟิลเตอร์ 82 มิลลิเมตร 

2.1.3 เลนส์ซูมความยาวโฟกัส 70-200 มิลลิเมตร จำนวน 1 อันๆ ละ 90,990 บาท 
  คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ระยะโฟกัส 70-200 มิลลิเมตร 
- รูรับแสงกว้างสุด f/2.8 
- รูรับแสงแคบท่ีสุด f/22 
- ระยะโฟกัสต่ำสุด 96 เซนติเมตร 
- อัตราการขยายสูงสุด 0.25x 
- ระบบป้องกันการส่ัน (Optical SteadyShot) 
- ขนาดฟิลเตอร์ 77 มิลลิเมตร 

2.1.4 แฟลชสำหรับกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 อันๆ ละ 7,000 บาท  
- ครอบคลุมการใช้งานระยะ 24 – 105 มิลลิเมตร 
- หัวแฟลชสามารถปรับทิศทางของแสงแฟลชได้ 
- รองรับการทำงานระบบการถ่ายภาพอัตโนมัติของกล้อง 
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2.1.5 เมมโมรี่การ์ดแบบ SD จำนวน 1 อันๆ ละ 1,800 บาท 
- ความจุไม่น้อยกว่า 128 GB 
- ความเร็วในการอ่านข้อมูลไม่น้อยกว่า 160 MB/วินาที 
- ความเร็วในการบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 90MB/วินาที 

2.2 กล้องดิจิตอลกันกระแทก (GO PRO) พร้อมอุปกรณ ์จำนวน 16,900 บาท ประกอบด้วย 
2.2.1 กล้องดิจิตอลกันกระแทก (GO PRO) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,500 

บาท  คุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวกล้องสามารถพกพาได้ง่ายและเลนส์กันแรงกระแทกได้ถึง 2 เท่า 
- มีระบบลดการส่ันไหว 3 ระดับ 
- มีฟังก์ช่ันระบบ Hyper Smooth 
- มีฟังก์ช่ันระบบ TimeWarp 
- มีฟังก์ช่ันระบบ LiveBurst 
- มีความละเอียดภาพถ่ายในโหมดวีดีโอไม่น้อยกวา่ 4k 
- มีความละเอียดภาพนิ่งไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 
- มีระบบการลดเสียงลมรบกวน 
- สามารถกันน้ำในความลึกไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
- มีระบบสำรองข้อมูลบนคลาวด์อัตโนมัติ 

2.2.2 เมมโมรี่การ์ดแบบ MicroSD จำนวน 1 อันๆ ละ 1,400 บาท 
- ความจุไม่น้อยกว่า 128 GB 
- ความเร็วในการอ่านข้อมูลไม่น้อยกว่า 160 MB/วินาที 
- ความเร็วในการบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 90 MB/วินาที 

2.3 อากาศยานควบคุมระยะไกล (โดรนถ่ายภาพมุมสูง) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 68,790 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออากาศยานควบคุมระยะไกล (โดรนถ่ายภาพมุมสูง) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
ดังนี ้

2.3.1 อากาศยานควบคุมระยะไกล (โดรนถ่ายภาพมุมสูง) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 60,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 

- อากาศยานแบบหลายใบพัด มีจำนวนใบพัดไม่น้อยกว่า 4 ใบพัด 
- ความละเอียดในการถ่ายภาพ 20 ล้านพิกเซล RAW FILE DNG 
- บันทึกวีดีโอความคมชัดระดับ 4 K 
- รองรับระบบส่งข้อมูลภาพหรือวีดีโอแบบเรียลไทม์ 
- มีระบบเซนเซอร์กันชน 
- สามารถบินได้ไกลไม่ต่ำกว่า 5 กิโลเมตร 
- มีแบตเตอรี่สามารถรองรับการปฏิบัติงานทำการบินได้ไม่ต่ำกว่า 20 นาที/ก้อน 
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- สามารถวาดเส้นทางการบินบนจอมอนิเตอร์ท่ีใช้ควบคุม แล้วส่ังให้บินตามเส้นทางท่ี
กำหนดได้ 

- สามารถระบุตัวตน แล้วให้โดรนบินตามไปเองได้ 
- สามารถให้กล้องจับภาพวัตถุแล้วเข้าหาหรือบินออกจากวัตถุนั้นเองได้ 
- สามารถบินกลับมาท่ีจุดเดิมได้เองโดยไม่ชนส่ิงกีดขวาง 
- มีซอฟแวร์แบบรหัสเปิด  หรือ ซอฟแวร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
- มีเอกสารกำกับและคู่มือการใช้งานโดยละเอียด 
- จอมอนิเตอร์หรือรีโมท   
- หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 นิ้ว 
- หน่วยประมวลผลความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
- แบตเตอรี่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 mAh 
- มีหน่วยความจำภายในไม่น้อยกว่า 8 กิ๊กกะไบต์ และสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้

รองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
2.4 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SSD) จำนวน 1 อันๆ ละ 8,790 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
- การเช่ือมต่อ USB, USB-C 

เป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื ้อได้ตามราคาในท้องตลาด   
และมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านวสกมลค่ะ 

นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและสมาชิกสภาทุกท่านนะคะ ดิฉัน
นางสาววสกมล  อ่อนประทุม สจ.เขตอำเภอเชียงขวัญ ในวาระที่ 5 นี้ ดิฉันจะขออภิปรายเรื่อง 
เงินเหลือจ่ายในส่วนของแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 23 โครงการ ซึ่งปีนี้รู้สึกว่าเงินเหลือจ่ายจะเยอะ  
เป็นพิเศษมากกว่าที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นส่ิงที่ดีที่ทางผู้บริหารได้นำเข้ามาให้กับทางสมาชิกสภาเรา  
ในการพิจารณาในครั้งนี้ เป็นจำนวน 34,406,000 บาท นะคะ ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตและมีความ
น้อยใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ สมาชิกที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะไปพัฒนาและก็ไปทำให้พี่น้อง
ประชาชนอยู่รอดชีวิตที่ดีขึ ้นในโครงสร้างพื้นฐานนะคะ จะเห็นได้ว่าจากที่เราประชุมมานะคะ  
มีการจัดสรรงบประมาณมาประมาณ 3 ครั้งแล้ว ต้ังแต่ข้อบัญญัติครั้งแรก และครั้งท่ี 2 มีการขอมติ



20  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

ในการเพิ่มเติมข้อบัญญัติ ครั้งนี้คือ ครั้งท่ี 3 การขอมติจากสภาเพื่อท่ีจะขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย
ในครั้งนี้นะคะ เดิมทีแล้วท่านผู้บริหารได้มีนโยบายท่ีจะกระจายงบประมาณเพื่อให้ท่ัวถึงท้ังจังหวัด
นะคะ ซึ่งตัวดิฉันเองก็เห็นด้วยและสนับสนุนนโยบายของท่านอย่างชัดเจน แต่ครั้งนี้อยากจะเรียน
ท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารว่า อำเภอเชียงขวัญถึงจะเป็นอำเภอเล็ก ๆ แต่ทางกองช่าง  
จะทราบดีว่า มีถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. จำนวนหลายเส้นนะคะ ต้องขอความเมตตา
ผ่านท่านผู้บริหารด้วยนะคะ ถ้าเกิดมีงบประมาณเข้ามาในครั้งหน้า ก็ขอให้เชียงขวัญได้มีสิทธิ์บา้ง
นะคะท่าน ข้อแรกคือน้อยใจจริง ๆ เลย คือมีความคาดหวังว่า ครั้งนี้พี่น้องอำเภอเชียงขวัญได้รับ
ความเมตตาจากทางผู ้บริหารในครั ้งน ี ้การปร ับปร ุง ถนน ซึ ่งก็เป็นหัวใจหลักในการสัญจร 
ไปมานะคะ ต่อไปก็อยากจะหารือทางกองช่างนิดหนึ่งนะคะว่า ดิฉันก็พึ่งได้มาเป็น สจ.สมัยแรกนะคะ 
เดิมทีดิฉันก็พอจะทราบระเบียบมาบ้าง แต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับทางข้าราชการนะคะ จะเรียนถาม
ทางกองช่างว่า ถนน อบจ.ของเราซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา ณ ปัจจุบันระเบียบไปอย่างไร
บ้าง คือถนนของเราเอง เราจะเอาบรรจุไว้ในแผนไว้เลยเป็นตัวหลักเลยได้ไหม ดิฉันได้ยินเพื่อน ๆ 
สมาชิกหลายท่านมาบ่นให้ฟังนะคะว่า พอมีการจัดสรรงบประมาณจากผู้บริหารมา ก็จะมาบอกว่า 
ถนน อบจ.ของเราเส้นนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนะท่าน สจ.ดิฉันก็คิดว่า ไม่ค่อยจะ Makes sense นะคะ
เรื่องนี้คือ เบื้องต้นเลยถนนในความรับผิดชอบ อบจ.ของเราเนี้ย ให้อยู่ในแผนเลยนะคะ ตัวไหน
สร้างเสร็จก็ตัดออก ตัวไหนท่ียังไม่ได้ก่อสร้างก็ให้บรรจุไว้ในแผนเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะ
มีการประสานแผนจากทาง อปท.ที่เขาเกินศักยภาพของเขา เขาต้องมาขอความช่วยเหลือจากเรา 
ถูกไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อต่อไปก็คือ ก็เข้าใจว่าสมาชิกทุกท่านก็ต้องเข้าร่วม การประชุมแผน 
ในระดับอำเภอด้วยในจุดนี ้นะคะ มันจะเป็นข้อต่อไปดิฉันจะเรียนถามทางกองช่างและกอง
ยุทธศาสตร์ด้วยนะคะ ก็คือถ้าเรามีถนน อบจ.ของเราทุกเส้นอยู่ในแผนแล้ว ก็จะไม่เกิดปัญหา
เกิดขึ้น และต่อไปถ้าเรามีงบประมาณจากส่วนอื่นมาเป็นงบอุดหนุนที่ทางผู้บริหารจะจัดสรร 
นอกเหนือจากถนนของ อบจ. เอง ก็เป็นการจัดสรรกับทาง อปท.ที่เขาขอที่เกินศักยภาพเข้ามา 
แล้วทีนี้นิดหนึ่งในส่วนของ อปท.เขาก็หารือผ่านตัวดิฉันมาว่า ซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยจากเขานะคะ  
เรียนถามว่า บางพื้นท่ีนะคะท่าน บางพื้นท่ีบางอำเภอความกว้างของถนนเขาไม่ถึงหลักเกณฑ์ของ
เราคืออาจจะเป็น 5 เมตรหรือ 6 เมตรอย่างนี้ แต่ความยาวเขาจะเป็นทางเช่ือมระหว่างหลายตำบล
อย่างนี้ มันก็จะเกินศักยภาพของทาง อปท. เขาก็เลยขอมาทาง อบจ.ของเราเผื่อมีงบอุดหนุนหรือ
งบอะไรเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ แต่เมื่อผ่านมายังมีกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณนะคะ  
ก็กลายเป็นว่าถนนที่มีความกว้างไม่ถึงข้อกำหนดระเบียบของทางเรานี้ ก็จะตกไปทำให้พี่น้อง
ประชาชนเสียโอกาส เพราะว่าในบางพื้นที่เขาก็ไม่ได้มีถนนกว้างขนาดนั้น อันนี้เรียนปรึกษาค่ะ 
ดิฉันก็ขอความเมตตานะคะจากผู้บริหารในส่วนของงบประมาณต่าง ๆ ท่ีมีเข้ามา ก็ขอให้เชียงขวัญ
ได้มีสิทธิ์บ้าง ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
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นายกฯ          ท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ก็ทราบครับก็ติดตามการทำหน้าที่การทำงานของท่าน  
สจ.วสกมล อยู่สม่ำเสมอและหลายครั้งก็ได้ไปพื้นที่ด้วยกัน อย่างที่ผมเคยนำเรียนกับที่ประชุมว่า
ด้วยงบประมาณที่เรามี บางทีบางช่วงบางจังหวะที่เอามาจัดทำเป็นงบประมาณเป็นข้อบัญญัติ  
มันอาจจะไม่ครอบคลุมกับพื้นที่ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่เราก็มีช่องทาง ที่จะไป
ดำเนินการในการไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณมา ผมเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้ว ก็พูดกับ
สมาชิกทุกท่านอยู่แล้วว่า ผมเองอยากเห็นการกระจายงบประมาณไปในพื้นท่ีต่าง ๆ เพราะทุกพื้นท่ี
เป็นพื้นที่ที่ผมในนามของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนี้เป็นต้องรับผิดชอบอยู ่แล้ว 
เพราะฉะนั้นมีช่องทางไหนที่จะดำเนินในการขอรับงบประมาณ ครั้งนี้อำเภอเชียงขวัญอาจจะยัง
ไม่ได้รับ แต่ครั้งหน้าใช้คำว่าก็เป็นโอกาสอันสูงที่ได้รับโอกาสที่จะได้รับงบประมาณ ก็ขออนุญาต
เรียนอย่างนี้นะครับ ส่วนเรื่องแผนนี้ใช้คำว่าเรา เราต้องมีการประชุมคณะกรรมการประสานแผน
อยู่ทุกปี เนื่องจากว่า ก็มีการใช้คำว่าให้เป็นข้อมูลในปัจจุบัน เพราะถ้าเกิดว่าบางพื้นท่ีท่ีเขาเคยทำ
เป็นแผนมาแล้ว ปรากฎว่า อปท.ในพื้นนี้เขาได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้วนี้ ถ้าเกิดเราไป
จัดสรรงบประมาณลงไปซ้ำซ้อนกันนี้  มันก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะฉะนั ้นก็จะมีการ
ดำเนินการจัดทำการประสานแผนอยู่ทุก ๆ ปีนะครับ ก็เราเอาจากแผนนั้นละครับ แต่ละปีมา
พิจารณา ส่วนเรื่องถนนท่ีมันมีขนาดความกว้างไม่ตรงตามท่ีเรากำหนดไว้นี้ มีหลายพื้นท่ีนะครับ มี
หลายเส้นทางที่ถนนเดิมที่ไม่อยู่ตามขนาดที่เรา เราก็ไปขอร้องให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นท่ี ในการไป
พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในการขอเขตขอขยายในเขตพื้นท่ี ถ้าเป็นไปได้พื้นท่ีไหนท่ีมีความจำเป็น 
ท่าน สจ.วสกมล ก็อาจจะเป็นแรงในการไปช่วยพูดคุยกับพี่น้องประชาชนท่ีมีท่ี ดินท่ีติดอยู่กับถนน
เส้นนั้นท่ีจะดำเนินการ เราก็คิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาไปได้ครับ  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญคะ เชิญท่าน สจ.ถาวร ตรีบุญเมือง ค่ะ 
นายถาวร ท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมถาวร  ตรีบุญเมือง จากอำเภอ 

อาจสามารถ ประธานสภาท่ีเคารพครับ ก่อนอื่นในวาระท่ี 5 ผมเองในฐานะเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหว ัดร ้อยเอ ็ด เขตเลือกตั ้ง อำเภออาจสามารถ ต้องขอบคุณฝ่ายบร ิหาร  
โดยเฉพาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จัดงบประมาณในพื้นที่ของตัวกระผม
เองงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.ความกว้างยาว 5 เมตร ยาว 45 เมตร งบประมาณ 140,000 
บาท ท่านประธานสภาที่เคารพครับ อย่างไรก็ตามผมเองต้องขอบคุณ แต่ผมก็อยากจะฝาก 
ท่านนายกในงบประมาณในพื้นที่ของอำเภออาจสามารถ ผมเองก็ไม่ต่างกับ ขออนุญาตที่เอ่ ยนาม
นะครับ ท่าน สจ.วสกมล อ่อนประทุม ผมตัดสินใจช้าไปนิดหนึ่งท่ีลุกขึ้นอภิปรายลำดับ 2 จากท่าน 
ผมดูในข้อบัญญัติ โทษครับผมดูในงบประมาณในวาระท่ี 5 เงินเหลือจ่ายไปต้ังรายการใหม่ ผมนั่งดู
ทีไรผมก็ดีใจครับ โดยเฉพาะอำเภออาจสามารถของผม 3 จุดหรือ 3 ที่ตบท้าย  ถ้าเป็นอำเภอ 
อาจสามารถเป็นจุดเริ่มต้น ผมเองต้องขอบคุณ ยกตัวอย่างเช่น อำเภอ ขออนุญาตที่เอ่ยนามครับ 
สจ.คำสี สืบเมืองซ้าย จากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ตบท้ายบ้านโห่ง อำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ขออนุญาตพาดพิงท่านประธานสภานะครับ เริ่มต้นจากอำเภอเมืองสรวง ตำบลหนองหิน 
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ผมดีใจหมด นึกว่าบ้านเกิดผมตำบลโหราสุดท้ายตบท้าย อย่างไรก็ตามท่านประธานสภาที่เคารพ
ครับในฐานะผมเองเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่อำเภออาจสามารถ ผมฝากท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหาร ผมเองตระหนัก
และเข้าใจดีว่า ท่านมีงบประมาณจำกัดและขอบเขตในอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด อย่างไรก็ตามผมฝากท่านประธานไปยังท่านนายก ผมคงไม่ใช้คำว่า ความกรุณาหรือความ
เมตตาครับ มันเป็นหน้าท่ีโดยตรงของฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบอำเภออาจสามารถ อย่างไรก็ตามต้อง
ขอบคุณนะครับ ท่ีได้ต้ัง 140,000 บาท ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ อย่างไรผมต้องฝากอีกรอบ
นะครับ ถ้าวันนี้ผมนั่งเฉย ๆ ไม่ลุกขึ้นอภิปราย ผมคงไปตอบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอ  
อาจสามารถไม่ได้ว่า ผมเองก็ไม่ต่างจากเพื่อนสมาชิกหลายท่านอยากจะพูดยาวอยู่นะครับ อึดอัด 
อยากจะพูดยาว อึดอัด หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อสักครู่ขออนุญาตนะครับท่าน จุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร 
ไม่พาดพิงอำเภออาจสามารถ ในวาระของท่าน ผมก็อยากพูดเหมือนกัน ผมรอคิวในวาระสุดทา้ย 
วาระอื่น ๆ นะครับ อย่างก็ตามฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกช่วยกรุณาแบ่งจัดสรร
งบประมาณ ลงในพื้นที่ที่มีความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น อำเภออาจสามารถผมเอง ที่จริงผมน่าจะ
พูดในวาระอื่น ๆ แต่ผมขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ เรื ่องผมได้ประสานเกี่ยวกับการ
ซ่อมแซมถนนสายหน้า อบต.โหราไปถึงพื้นที่ ขออนุญาตนะครับ  ท่านอรุณ ชัฏพลชัย ถึงเขต
เทศบาลอาจสามารถ ผมจำได้ว่าผมประสานมา 3 เดือนแล้วนะครับ เครื่องจักร อบจ.ยังไม่ไปเลย
ผมโทรประสานช่าง ผู้รักษาการ ผอ.กองช่างก็บอกว่านายอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่เห็น อย่างไรก็ตาม
ฝากตามด้วยนะครับท่านประธานสภา ฝากอีกรอบนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านคำสี  สืบเมืองซ้าย ค่ะ 
นายคำสี         เรียนท่านประธานที่เคารพเรียน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายคำสี สืบเมืองซ้าย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอจตุรพักตรพิมาน ในระเบียบวาระท่ี 5 
เรื ่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ ่งงบประมาณก็เป็นเงิน 
34,406,000 บาท ซึ่งในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน เขต 1 ขอได้รับความอนุเคราะห์จากทางท่าน
คณะบริหารได้นำโครงการต้องแก้ปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรม ก็ต้องเป็นเรื่องท่ีภาคภูมิใจแทนพี่น้อง
เขต 1 อำเภอจตุรพักตรพิมานนะครับ และเพื่อนสมาชิกในฐานะถูกพาดพิงนะครับ ก็ขอชี้แจงว่า 
ถนนสายนี้ ถนน อบจ.รอ.1001 ต้ังแต่ท่านนายกขออนุญาตพาดพิงถึงท่านนายกมังกร ยนต์ตระกูล 
นะครับ ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะครับท่านประธาน ถนนสายนี้
เป็นถนน Cape Seal ยังไม่เป็น Asphaltic เลยครับ เป็นถนน Asphaltic ประมาณไม่ถึงกิโลเมตร 
ถนนสายนี้ยาวมากพี่น้องใช้ถนนสัญจรไปมาระหว่างบ้านขุมดินไปเชื่อมเหมือนท่านขออนุญาต 
เอ่ยนามท่านถาวรนะครับ ไปยังอาจสามารถ อันนี้ผมพูดครั้งก่อน ก็เรื ่องถนนหน้า อบต.น้ำใส  
ซึ่งเป็นเงินข้อบัญญัติ 66 นะครับ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องเรื่องถนนสายนี้ก็ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข ทีนี้ท่านคณะบริหารได้เพิ่มการดูแลอีก 3,000,000 กว่าบาท อันนี้จะต้องขอขอบคุณท่าน
เป็นอย่างยิ่งนะครับ ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเลือกท่านนายกเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ 
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มาเป็นผู้บริหารเพื่อท่ีจะมาดูแลพี่น้อง ครั้งนี้ก็ตอบสนองพี่น้องในเรื่องการนำเงินงบประมาณเหลือ
จ่ายมาใช้ในครั้งนี้ ผมก็ฝากท่านนายกอีกนะครับ ก็ยังเหลืออีกมากมาย ซึ่งท่านขออนุญาตเอ่ยนาม
นะครับท่าน สจ.จุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร ท่านพูดครั้งก่อนเรื่องถนนสายบ้านผือฮี ตำบลดงแดงไปบา้น
แคนใหญ่เป็นถนน อบจ.รอ.1052 ครับ ถนนสายนี้ก็ชำรุดทรุดโทรม และก็อีกถนนสายหนึ่งก็ถนน
สายบ้านดอนแคนไปบ้านหน้า อบต.ป่าสังข์ ไปบ้านดอนดู่ อันนี้ก็ต้องฝากท่านคณะบริหารให้ดูแล
อีกหน่อย ผมเห็นโครงการการใช้เงินเหลือจ่าย 23 โครงการ เป็นการกระจายพอสมควร เพราะ 
การสนองความต้องการพี่น้องเวลากระผมไปประชุมแผนแต่ละปีก็อึดอัด อึดอัด หมายถึงว่าการ
ประชุมแผนไม่ได้ภาคภูมิใจ เพราะเราต้องตอบคำถาม อปท. แต่ละ อปท. ส่วนมากท่านก็ถามว่า 
เสนอแผนไปจะได้ไหม เสนอไป 2,3 ปี ก็ไม่ได้สักที อันนี้ผมฝากท่านประธานไปยังคณะบริหาร 
นะครับ ถ้าปีหน้าให้ประชุมแผนแต่ล่ะอำเภอ ฝากคณะผู้บริหารไปร่วมประชุมแผนกับพวกผมระดับ
อำเภอได้ไหม จะได้ตอบคำถามของแต่ละ อปท.ว่า เราจะทำยังไง เพราะผ่านมาทุกปีทาง อปท. 
ก็ถามทุกปี เสนอไปแล้วได้ไหม อันนี้ต้องฝากนะครับว่า เราทำแผนไปแล้วจะได้งบประมาณไหม  
สมที่เขาขอมาไหมอันนี้ต้องฝากอีกนะครับ ฝากคณะบริหารบางครั้ งถ้าท่านคณะบริหารบอกว่า  
ทำโครงการใหญ่ ๆ  ถ้าทำแล้วในพื้นที่แต่ละพื้นที่อย่างของพื้นที่เขต 1 งบประมาณของข้อบัญญัติ 
4,000,000 บาท ถ้าทำโครงการเดียวก็ได้แค่ตำบลเดียว อันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับ สะท้อนปัญหาให้
ท่านคณะบริหารด้วยนะครับที่ต้องดูแลพี่น้องแต่ละตำบล เราลงไปพื้นที่แต่ละตำบลก็ต้องทราบ
ปัญหาว่า หมู่บ้านไหนมีปัญหาอะไร ยกตัวอย่างเช่น ถนนเชื่อมระหว่างตำบลของเขตกระผมนี้ 
เหลือเยอะนะครับท่านประธาน ถนนบ้านดงแดง ตำบลดงแดง เช่ือมไปบ้านหัวนาคำ ตำบลดงกลาง 
อันนี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเพราะทำแผนไว้ทุกปี ถนนสายบ้านโนนเมือง ตำบลป่าสังข์ ไปยัง
บ้านงูเหลือม ตำบลดงแดง อันนี้ก็ยังค้างอยู่ครับ ถนนสายบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง ไปบ้านดงเมือง 
ตำบลศรีโคตรอย่างนี้ เวลาคณะบริหารไม่ใช่คณะบริหารชุดปัจจุบันนะครับ คณะบริหารที่ผ่านมา 
ก็บอกว่า ถนนสายบ้านดงเมือง ตำบลศรีโคตร ไปบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง จะได้งบประมาณปีนี้  
ก็ไปพูดในงานเวลาไปเปิดงาน ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการแก่พี่น้องประชาชนในเขต
พื้นที่กระผม เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากถึงประธานนะครับว่า  การกระจายดีกว่าการกระจุกครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านวรการ กมลเลิศ ค่ะ  
นายวรการ       กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกที่เคารพครับ ท่านประธานที่เคารพครับ จากการที่ได้ฟังญัตติ

ขอโอนงบประมาณรายจ่ายนะครับ พูดง่าย ๆ ก็คือเงินเหลือจ่าย กับข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  
นะครับ หลายคนอาจจะบอกว่า เป็นธรรมแต่ก็มีไม่น้อยก็บอกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผมเปรียบ
เหมือน ๆ ลอตเตอรี่ครับ ครั้งแรกข้อบัญญัติเพิ่มเติมเป็นเลขบน เป็นเลขรางวัล ส่วนคนท่ีไม่มีโอกาส
ก็รองบเหลือจ่ายนี้ พูดง่าย ๆ ก็คือเลขล่าง ท้ังบนทั้งล่างไม่ถูกเลย เหงา แต่ท่านประธานถูกท้ังบน
ทั้งล่างครับ ท่านประธานครับในการจัดทำงบเหลือจ่ายก็ดี ในงบเพิ่มเติมก็ดี ผมดูแล้วว่า ถ้าเป็น
กฐินนะครับ เป็นจุลกฐิน รู้สึกว่าในบางครั้งรวดเร็ว ไม่ได้รู้ตัวมาก่อนว่า เราจะได้รับการจัดสรรไหม 
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เพราะว่าการจัดสรรเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร แต่บางครั้งนะครับ คนที่รู ้ปัญหาดีที่สุด ก็คือ สจ. 
ในพื้นที่ ถนนเส้นไหนจะรู้ รู้ทุกหลุมก็ว่าได้ ทีนี้การจัดสรรอาจจะไม่ตรงตามความต้องการมากนัก 
คือเป้าหมายท่ี 1 อาจจะไม่ใช่เพราะว่าบางทีอาจจะลาดยาง บางทีก็จะเป็นคอนกรีต เพราะเราไม่รู้
ว่าจะได้คอนกรีตหรือจะลาดยาง ผมว่าจะดีไหม ให้ช่างประจำแต่ละอำเภอนี้ ทำเรียบเรียงเลย 
โดยการหารือกับทางฝ่ายบริหารก็ดีฝ่าย สจ.ก็ดีว่า ถ้าเป็นลาดยางก็เป็นเส้นนี้นะ ถ้าเป็นคอนกรีต
เป็นเส้นนี้นะ เป็นลูกรังเส้นนี้นะ คือจะได้รู้ แล้วก็หยิบขึ้นมาเลย ในบางครั้งที่ช่างเสนอมาก็อาจ
ไม่ใช่ เพราะว่าเรารู้เราเห็นอยู่ ก็อยากจะฝากว่าในจุดนี้ให้ทำการบ้านหน่อยนะครับ บางทีพอ 
ออกมาแล้ว เราอาจจะตอบคำถามกับชาวบ้านไม่ได้นะครับ ที่ได้รับการจัดสรรก็ขอบคุณนะครับ  
ก็อยากจะขอฝากท่ีประชุมเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ           ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก็เข้าใจครับผมในท่ีประชุมคราวท่ีแล้ว

ผมถึงใช้คำว่า ผมไม่อยากได้ยินคนท่ีได้รับงบประมาณ แล้วลุกขึ้นมาขอบคุณผู้บริหาร หรือใครไม่ได้
รับงบประมาณนี้ ก็ลุกขึ้นมาตัดพ้อน้อยใจ ผมก็พูดมาตลอดว่า ผมเองก็อยากให้กระจายงบประมาณ
ในพื้นที่ต่าง ๆ ผมก็บอกว่า ผมมีช่องทางในการที่จะไปหางบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ มา  
ผมเองในฐานะผู้บริหาร ผมก็มองภาพรวมว่า งบประมาณในส่วนนี้พื ้นที่ไหนอำเภอไหนได้รับ
งบประมาณแล้ว งบประมาณหน้าช่องทางหน้าโอกาสท่ีอำเภอท่ีจะยังไม่ได้รับงบประมาณก็มีโอกาส
สูงมากกว่า นี่คือส่ิงท่ีผมทำอยู่ในฐานะท่ีเป็นผู้บริหาร ขณะนี้มองเป็นภาพรวมเรามีช่องทางในการ
ทำงบประมาณท้ังข้อบัญญัติ งบประมาณท่ีเราโชคดีปีนี้ได้ทำงบประมาณเพิ่มเติม เรามีงบเหลือจ่าย
เมื่อวันสองวันท่ีผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปทำหน้าท่ีในการไปเสนอความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชน 
เพื่อจะของบประมาณในด้านอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติมมาอีก ซึ่งส่วนพวกนี้ล่ะครับ ผมก็จะดูว่า
พื้นที่ตรงไหนที่คิดว่า เดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับโอกาส ก็ถือว่าเป็นอันดับต้น ๆ ในการที่จะได้รับ
งบประมาณ ผมเองใช้คำว่า ผมให้เกียรติกับสมาชิกทุกท่าน แม้ว่าการจัดทำงบประมาณ มันเป็น
หน้าที่ที่ฝ่ายบริหารจะต้องเป็นคนดำเนินการ แต่ที่ผ่านมางบประมาณในช่วงที่ผ่านมา ที่เราจัด 
ในปีหน้านะครับ ผมก็ให้เกียรติกับสมาชิกและผมก็ไม่เคยถามว่า งบประมาณที่ผมรับฟังมาจาก 
พวกท่านไปลงพื้นที่ตรงไหน ผมไม่เคยถามว่ามีเหตุผลอะไรในการไปลงในพื้นที่ตรงนั้น เพราะผม 
ให้เกียรติพวกท่าน ผมเองเป็นนายก อบจ. ใช้คำว่าผมก็เป็นคนที่ออกพื้นที่มาก ได้รับข้อมูลเยอะ
เหมือนกันว่า พื้นที่ตรงไหนที่มีความจำเป็น พื้นที่ตรงไหนที่มีความเดือดร้อน ผมเองต้องใช้คำว่า  
ใช้ข้อมูลที่ผมได้รับมา มาจัดการในส่วนที่ผมที่จะจัดการได้ ในส่วนของสมาชิกที่ผมให้เกียรติและ 
รับฟังมา ผมไม่เคยถามนะครับว่า มีความจำเป็นเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหน เพราะผมให้เกียรติท่าน 
เพราะฉะนั้นใช้คำว่าการจัดสรรงบประมาณให้ใช้คำว่า ให้เช่ือใจว่า ผมเองต้ังใจ เพราะผมพูดเสมอ
ว่า ผมได้รับเลือกตั้งจากคนทั้งจังหวัด ได้รับเลือกตั้งจากคนทุกอำเภอ แม้บางอำเภอนะครับ 
คะแนนออกมาผมไม่ได้ที่หนึ่ง แต่ผมก็ไม่เคยปล่อยปะละเลย นิสัยผมเป็นแบบนี้ครับว่า ตรงพื้นท่ี
ตรงไหนที่ ผมยังไม่ได้รับการยอมรับผมก็ต้องทำงานหนัก หนักเพื่อให้เขายอมรับผมมากขึ้น 
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เลือกตั้งมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าเกิดผมทำงานดีเขาก็ให้โอกาสต่อ ทำงานไม่ดีพี่น้องประชาชนก็ไม่ให้
โอกาส เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสมาทำงานตรงนี้แล้ว ก็ทำให้เต็มที่นี่คือสิ่งที่ผมยึดถือปฏิบัติในทาง
การเมืองมาตลอด 30 ปีของผม เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่า ผมจะจัดทำข้อบัญญัติทำ
งบประมาณโดยไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับท่านประธาน 

 ประธานสภาฯ   เชิญท่าน สจ.สุนทร วงค์ศรีมี ค่ะ 
นายสุนทร        ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสุนทร วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอ

จตุรพักตรพิมาน ขออนุญาตท่านประธานอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ฝ่ายบริหาร
นำเสนอต่อสภาในวันนี้ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2566 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ก็หมายความว่า เราพิจารณางบประมาณที่เกินจากที่เราตั้งไว้ในปี 
2566 แต่ปรากฏว่า อาทิตย์นี ้ฝ่ายบริหารก็ได้เสนอเงินเหลือจ่ายเข้ามาอีก 34,406,000 บาท  
แต่ประเด็นที่ผมอยากเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ก็ด้วยความกังวลใจของเพื่อน
สมาชิกหลายคนว่า ในวงเงินเกือบ 35,000,000 บาท มันเกิดจากส่วนไหนบ้าง ซึ่งหลายคนเข้าใจว่า
เกิดจากเงินงบประมาณทั้งของ อบจ.และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการฟันราคางานกันมา แต่ส่วน
หนึ่งที่ผมพอจะทราบว่า เงินอีกส่วนหนึ่งที่ฝ่ายบริหารจัดรวบรวมมาเป็นวงเงิน 34,000,000 บาท 
นั้น มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจัดงบประมาณไว้ในปี 2566 ประเด็นก็คือว่า ในวงเงินเกือบ
หลายล้านบาทนั้น เป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบัญญัติปี 2566 แล้ว หมายความว่า
ในรายของเงินเดือนของข้าราชการประจำที่บางท่านลาออกหรือบางท่านโดนให้ออก สิ่งที ่ผม
อยากจะเรียนกับท่านประธานก็คือว่า ในแนวทางที่เรากำลังจะปฏิบัติกันอยู ่ในขณะนี้มันจะ
เกี่ยวเนื่องไปถึง ปี 2567 เพราะว่ารายจ่ายประจำเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้ล่ะครับ นั้นหมายความว่า  
ปี 2567 ฝ่ายบริหารก็ต้องเสนอแบบนี้เข้าสู่สภาอีกครั้งหนึ่ง  ตัวเลขที่เพื่อนสมาชิกเห็นในขณะนี้ 
มีวงเงินที่เกินงบประมาณที่เราตั้งไว้ก็เกือบ 32,000,000 บาท เหลือจ่ายอีก 34,000,000 บาท 
ท่านพอจะชี้แจงให้กับเพื่อนสมาชิกทราบได้ไหมครับว่า ในวงเงิน 34,000,000 บาท นั้น เกิดจาก
กองไหนบ้าง ท่ีนำมาเป็นรายจ่ายในการให้สภาได้พิจารณาในวันนี้ ผมอยากเรียนกับท่านประธานว่า
พวกผมกำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
ท่ีเขากำหนดไว้ชัดเจนว่า เมื่อฝ่ายบริหารเสนองบประมาณต่อสภา สภาก็ลุกขึ้นอภิปรายเป็นหน้าท่ี
โดยตรงนะครับ ผมไม่อยากให้นายกมองว่า การทำหน้าท่ีของเพื่อนสมาชิกนี้เป็นการตรวจสอบเป็น
การไปถ่วงดุลว่า ท่านจะจัดงบประมาณลงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะ แต่ให้ท่านมองว่าพวกเราทำ
หน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการที่จะให้ฝ่ายบริหารนำงบประมาณไปพัฒนาของพี ่น้อง
จังหวัดร้อยเอ็ด แต่สิ ่งหนึ่งที ่ผมไม่ค่อยสบายใจมากนัก ก็คือในการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติม 
ในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น ก็มีการจัดงบประมาณลงที่อำเภอโพนทอง 1,970,000 บาท แต่พอมาทำ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในวันนี้ ก็วนเวียนอยู่ 3 - 4 ตำบลของอำเภอโพนทองนะครับ วงเงิน
งบประมาณเกือบ 3,000,000 บาท นะครับ เมื่อรวมกับสองอาทิตย์ที ่ผ่านมาเฉพาะ 3 ตำบลนี้ 
มีวงเงินรวมกันเกือบ 5,000,000 บาท ซึ่งหมายความว่า มันเท่ากับสมาชิกท้ังสภาแต่ละเขตเลือกต้ัง
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ที่เสนอต่อฝ่ายบริหารในการที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเอง ผมไม่อยากให้
มองว่าไม่อยากให้ทำว่า ผมไม่แปลกใจหรอกครับว่า โพนทองซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง 
นะครับ ปีนี้น้ำท่วมเพราะรู้สึกว่าฝนจะลงพื้นที่โพนทองเป็นหลักนะครับ อยากจะกราบเรียนกับ
ท่านประธานกราบเรียนไปทางฝ่ายบริหารด้วยความเป็นห่วงจริง ๆ ครับ เพื่อนสมาชิกหลายอำเภอ
ที่ผ่านมานี้ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงเลยนะครับ ก็มีทั้งเสียงสะท้อนและก็เสียงชื่นชม 
ผมเองก็เพียงจะทำหน้าท่ีเป็นตัวสะท้อนผ่านไปยังฝ่ายบริหารให้พิจารณาให้เพื่อนสมาชิกให้พี่น้อง
ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความเท่าเทียมกันในการจัดสรรงบประมาณครับ  ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ            ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก็ต่อความห่วงใย ผมทราบนะครับ สภาก็

เป็นที่ตรวจสอบที่สอบถามนั่นแหละ ผมเองก็สอบถามแนวทางการปฏิบัติที่ผ่าน ๆ มาเหมือนกัน 
เพราะผมพึ่งมาทำหน้าท่ีเป็นนายกฯ อบจ.ได้ 11 เดือน แล้วก็พยายามเรียนรู้ในฐานะท่ีเป็นน้องใหม่
ในสภาแห่งนี้ ในฐานะผู้บริหารใหม่ ในองค์กรแห่งนี้นะครับ ก็พยายามถามอยู่ว่าในการจัดทำ
ข้อบัญญัติในงบเหลือจ่ายที่ผ่าน ๆ มานี้ สมาชิกมีการซักถามมีการอะไรไหม เท่าที่ผมทราบมาว่า 
ที ่ผ่าน ๆ มาไม่ค่อยได้มีการถามว่า งบประมาณมาจากส่วนไหนตรงไหน ผมก็เลยใช้คำว่า 
ต้องยอมรับว่ารายละเอียดในการงบประมาณ ก็เหลือจากเงินต่าง ๆ เงินจากกองต่าง ๆ ครับ  
ถามว่างบประมาณบางส่วนท่านก็บอกว่า มาจากข้อบัญญัติท่ีต้ังไว้ในปีงบประมาณ ปี 66 ซึ่งก็เป็น
ข้อบัญญัติท่ีผมไม่ได้ดูรายละเอียด ไม่ได้จัดทำมาด้วย หลายโครงการผมก็ยอมรับว่า ไม่สอคล้องกับ
นโยบายที่ผมประกาศหาเสียงเอาไว้ ผมก็เลยไม่ได้ดำเนินการ หลายโครงการ หลายงบประมาณ
บางส่วนก็เกิดจากท่ีการประมาณการท่ีมันเหลือ ใช้คำว่าประมาณการงาน มันน้อยกว่างบประมาณ
ที่เราตั้งราคาเอาไว้นะครับ มันก็มีเงินออกมาดำเนินการ ใช้คำว่า ผมเองก็พยายามดำเนินการให้
มันดีที่สุด ท่านคำสี สืบเมืองซ้าย ก็บอกว่า ผู้บริหารเดิมไปพื้นที่ เมื่อก่อนไปรับปากตรงโน้นตรงนี้
เอาไว้ แล้วตอนนี้ก็โดนซักถามโดนสอบถามว่า ไหนบอกว่าได้รับงบประมาณแล้ว จะมาดำเนินการ
วันนั้นเดือนนั้นปีนั ้น จำนวน 1,900,000 บาท มันก็เป็นส่วนหนึ่งที ่ผมไปเจอข้อมูล เจอปัญหา 
โดนถามมาบอกว่า มีการไปประกาศเอาไว้แล้วว่า งบประมาณส่วนนี้ ได้รับงบประมาณในชุด
ผู้บริหารในชุดท่ีผ่านมา และมีหลายเส้น หลายโครงการครับท่ีเป็นลักษณะแบบนี้ ท่ีผมออกมาทำนี้ 
เพราะผมได้ทราบว่า มีการไปพูดไปรับปากเอาไว้ ในเมื่อผมไปพื้นท่ีเจอกับพี่น้องประชาชนก็บอกว่า 
ก็บอกแล้วว่า อบจ.จัดงบแล้ว ท้ังท่ีข้อเท็จจริงไม่ได้ทำไม่ได้อนุมัติ แต่ผมเองในพื้นท่ี ในเฉพาะหน้า 
ผมจะต้องบอกว่า ครับ เด๋ียวผมดำเนินการให้ พอใช้คำว่า ดำเนินการให้ มันก็เป็นสัญญาผูกมัดผม 
ผมเป็นคนที่ถ้าได้รับปากแล้ว ผมจะพยายามทำและจัดการให้ ผมบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่มี
ผู้บริหารโดนซักถาม โดนข้อมูลว่างบเหลือจ่ายมาจากไหนมาเท่าไหร่ทำอันนั้นอะไร ผมอาจจะยัง 
ไม่น่าเชื่อถือสำหรับพวกท่านตอนนี้ แต่ให้พวกท่านสบายใจเชื่อใจเถอะ ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
และให้เป็นธรรม แก้ไขปัญหาในทุกพื้นท่ี ตอนนี้ท่ีผมโดนซักถามบ่อย ๆ ผมมีความรู้สึกยินดีด้วยครับ 
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ผมไม่ได้ขัดข้องในการทำหน้าท่ีของผม ท่านอาจจะยังไม่เช่ือใจ แต่เมื่อท่านเห็นผมทำงานไปเรื่อย ๆ 
แล้วนี่ ท่านจะรู้ว่าผมทำงานอย่างเต็มท่ีและก็พร้อมรับฟังปัญหาในทุกเรื่อง ก็ขอนำเรียนว่าอย่างท่ี
ท่านบอกว่าอยากได้รับความเป็นธรรม ผมยืนยันว่า รอให้หลังจากท่ีงบประมาณต่าง ๆ เข้ามาแล้วนี้ 
ท่านจะรู้ว่าผมจัดสรรงบประมาณโดยท่ีมองภาพรวมเป็นหลัก ทุกพื้นท่ีจะมีโอกาสได้รับงบประมาณ
ท้ังนั้นครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านอาคม เฉลิมแสน ค่ะ 
นายอาคม        กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ ผู้เข้าร่วมประชุม  

ทุกท่านครับ ในญัตติที ่ 5 ในเรื ่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เงินเหลือจ่าย  
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม ่ เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้ว ก็คงจะไม่ใช้คำซ้ำอีก แต่จริง ๆ 
ภาษิตจีนเขาบอกว่า ยาดีขมปาก แต่โรคหาย คำติชมแม้จะขัดเคืองหูบ้าง แต่ก็มีคุณ จังหารก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ไม่เคยได้รับงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในข้อบัญญัติหรือ 
เงินเหลือจ่าย ในส่วนท้ังส้ิน 30 มีเงินงบประมาณท้ังส้ิน 34,406,000 บาท ถ้าแบ่งให้แต่ละอำเภอ
การที่จัดสรรอย่าง 500,000 เพื่อเป็นการตกลงกันหรือการซ่อมแซมเราก็ใช้เงินอยู่ประมาณ 
10,000,000 บาท อีก 24,000,000 บาท ในความเสน่หาหรือส่วนที่มีความจำเป็นในการที่จัดสรร
งบประมาณในพื้นท่ี ซึ่งมันเป็นเรื่องของถนนหนทาง ผมเข้าใจนะครับว่า แต่พื้นที่มีความยากลำบาก
เหมือน ๆ กัน ไม่มีอำเภอไหนสำคัญมากกว่าอำเภอไหน แต่สิ่งที่ผมอยากเสนอท่านนายกนะครับ
อย่างถนนเราต้องหาความสำคัญแต่ละเส้นให้ได้ อย่างเช่น ถนน อบจ.น่าจะเป็นอันดับแรกลงมือ 
ในการแก้ไขปัญหา ลำดับท่ี 2 ก็คือถนนท่ี อบจ.ของเราท่ีไปดำเนินการให้กับท้องถิ่นของเขา ส่วนท่ี 3 
ก็คือถนนที่ร้องขอมาและท่านไปรับปากหรือสมาชิกนะครับอยากเสนอเข้ามาในที่ประชุมแห่งนี้  
นั่นคือแนวทางท่ีผมอยากนำเรียนเสนอต่อท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหาร เพื่อให้การจัดสรรงบได้
เกิดความคุ้มค่าและก็ถามว่าเป็นธรรม วันนี้ผมก็คิดว่าผมเช่ือมั่นนะครับว่า ท่านผู้บริหารจะดำเนินการ
และใช้จ่ายงบประมาณนะครับ เหมือนเพื่อนบางท่านก็บอกว่า ถูกเลขสองตัวสามตัว ตัวหลังบ้างตัว
หน้าบ้าง แต่จริง ๆ แล้ว การสร้างโอกาสให้กับท้องท่ีแห่งหนึ่งกับอำเภอแห่งหนึ่ง ผมไม่เสียใจนะครับ 
เพราะว่าก็รอโอกาสเหมือนกัน เราสร้างโอกาสในท่ีท่ีหนึ่ง เราต้องเสียโอกาสในท่ีท่ีหนึ่งมันเป็นเรื่อง
ของธรรมชาติอยู่แล้ว อันนี้แต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ต้องลุกขึ้นมาพูดและมาอภิปรายก็เพราะว่า
ได้รับผลกระทบเหมือนกัน อย่างพี่น้องประชาชนก็มาร้องขอในเรื่องของความซ่อมแซมถนน บางครั้ง
อยากให้ท่านคณะผู้บริหารนั้นได้มีความเห็นใจนะครับในทุก ๆ ท่ี นอกจากการดำเนินการแล้ว  
เราสามารถท่ีจะเจรจาเพื่อท่ีจะรอนะครับ ให้พี่น้องเรารอ ผมรอได้นะครับ แต่พี่น้องผมจะรอได้หรือ
เปล่าครับ เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ อันนี้ต้องนำเรียนในท่ีประชุมนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านถาวร ตรีบุญเมือง ค่ะ 
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นายถาวร        ท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมถาวร  ตรีบุญเมือง จากเขตอำเภอ 
อาจสามารถ ท่านประธานสภาที ่เคารพครับ การที ่สมาชิกหลายท่านได้สะท้อนปัญหาเรียน 
ท่านนายก ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่มั่นใจในตัวนายกไม่ใช่ว่าเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวท่านนายก แต่ถ้า
เราเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องของประชาชนต้อง
สะท้อนปัญหาให้ท่านนายกรับทราบ ผมเองลุกขึ้นอภิปรายและผมเองอยากจะฝากท่านนายก  
ในโอกาสข้างหน้าเหมือนที่ท่านนายกว่า ท่านรอให้ผมทำงานก่อน แล้วท่านจะรู้ว่าผมในฐานะเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะกระจายทุกพื้นท่ี ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ถ้าตัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สะท้อนปัญหาบรรยากาศแบบเมื่อสักครู่อาจจะไม่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้น เราก็ไม่สามารถรู้ได้ แต่วันนี้ที่เราสะท้อนปัญหาหลาย ๆ ท่าน ไม่ว่าท่านที่จะ
อภปิรายไปแล้วหรือท่านท่ีไม่อภิปราย เราต้องลุกขึ้นเพื่อบอกสิทธิ์บอกกล่าวว่า อำเภอในพื้นท่ีของ
เรายังเหลือการพัฒนาอีกเยอะ เราแค่อยากสะท้อนปัญหานะครับท่านนายก สะท้อนปัญหาให้ท่าน
นายกรับทราบว่า เรามาจากการเลือกตั้งในเมื่อเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด วันนี้ 30 กว่าล้าน หลายอำเภอหรือบางอำเภออาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้  แค่สะท้อน
ปัญหาว่า ในโอกาสข้างหน้าอยากจะให้ท่านายกพิจารณาในพื้นท่ีท่ีจำเป็น ขอกราบขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านกิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ ค่ะ 
นายกิติศักด์ิ      เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผมนายกิติศักดิ์ เลิศศิริ -

รังสรรค์ จากเขตเลือกตั้งอำเภอโพนทอง ในระเบียบวาระที่ 5 ในเรื ่องของญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย เงินเหลือจ่าย งบประมาณ 34 ล้านบาทกว่า นะครับ ตามท่ี สจ.สุนทร วงค์ศรีมี 
ลุกขึ้นอภิปรายและนำเรียนต่อที่ประชุมสภาได้กล่าวพาดพิงถึงอำเภอโพนทองว่า ในงบประมาณ
เพิ่มเติมก็มีแต่อำเภอโพนทอง งบเหลือจ่ายก็อำเภอโพนทอง ก็ต้องนำเรียนต่อที่ประชุมนะครับว่า 
ผมยืนยันว่า มันไม่ได้อยู่ในเขตของผมสักตัว ท่านประธานที่เคารพครับ ต้องนำเรียนต่อที่ประชุม
ผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับว่า ตามท่ีท่านนายกนำเรียนต่อท่ีประชุมสภา
บอกว่าท่านรับผิดชอบทุกอำเภอ ผมอยากนำเรียนผ่านไปยังท่านนายกนะครับว่า จะว่าดูทุกอำเภอ
มันยังไม่ได้ เพราะว่ายกตัวอย่างอำเภอเมืองมีอยู่ 4 เขต อำเภอโพนทองมีอยู่ 3 เขต  ถ้าท่านดู
เฉพาะอำเภอ ท่านมองเห็นแต่ตำบลอุ่มเม่า นาอุดม คำนาดี และหนองใหญ่มันก็เท่านั้น ต้องนำ
กราบเรียนนะครับว่า รายการมันยังมีรายการมองต่างมุม มุมมองของท่านกับมุมมองพวกผมอาจจะ
ต่างกันก็ได้ มันไม่ผิด ต้องนำกราบเรียนครับว่า แม้กระท่ังท่านบอกว่า ท่ีท่าน สจ.จุรีภรณ์ นำเรียน
ต่อที่ประชุมถามเรื่องในการทำโครงการ ท่านครับนำเรียนต่อที่ประชุมว่า ศักยภาพของกองช่าง
ต่อไปให้ทำเป็นโครงการใหญ่ ๆ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาท่ีผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไหร่ ในมุมมองผม
ผมคิดว่า ผมยกตัวอย่างเขตของผม ผมรับผิดชอบอยู่ตำบลแวง สระนกแก้ว โคกสูง โพธิ์ศรีสว่าง 
และโพธิ์ทอง ถ้าผมทำตัวใหญ่หนึ่งตัวผมทำมาตลอดสังเกตได้ทุกปี ที ่ผมทำมาผมทำตัวใหญ่  
ผมได้รับการต่อว่าจากพี่น้องประชาชน ตัวอย่าง ผมรับผิดชอบต่อ 5 ตำบล ถ้าผมทำตัวใหญ่ตัวละ 
4 ล้าน ในสมัยหนึ่งผมทำได้แค่ 4 ตัว ฉะนั้นมุมมองผมก็เลยบอกว่า ถ้างั้นผมทำเป็นตัวเล็ก ถึงเขา
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จะได้งบประมาณล้าน 5 หรือล้านหนึ่งก็ยังดีใจ เพราะว่าในฐานะซึ่งเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ 
พี่น้องประชาชน ก็นำกราบเรียนต่อท่านนายกนะครับว่า ท่านมองเฉพาะอำเภอยังไม่ครอบคลุม 
นะครับ ผมอยากให้ท่านมองไปถึงเขตเลือกตั้งด้วยของ สจ.เพราะ สจ.มีทั้งหมด 36 เขต ผมก็ไม่
อยากเห็นบรรยากาศท่ีเวลางบประมาณท่ีเข้ามาสภาแต่ละครั้ง คนท่ีได้รับงบประมาณก็ขึ้นมากล่าว
ขอบคุณ คนไม่ได้รับงบประมาณก็ขึ ้นมากล่าวตัดพ้อน้อยใจ ก็ไม่อยากเห็นบรรยากาศตรงนั้น  
ผมไม่ได้เสียใจนะครับ เพราะว่าผมจำได้ว่าผมอยู่สภาแห่งนี้มา 27 ปีเท่ากันกับท่าน สจ.ถาวร สูงสุด
แล้วล่ะ ผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมเป็นจนถึงวันนี้ เกินครึ่งชีวิตผม ผมได้รับงบประมาณซึ่งไม่ใช่งบที่ผม
เสนอที่ทางฝ่ายบริหารที่ให้ฝ่ายสภาเสนอในการทำงบประมาณแต่ละปี มีอยู่โครงการเดียวตั้งแต่
สมัยท่านนายกมังกร ก่อนท่านจะหมดวาระมีอยู่โครงการเดียวท่ีท่านได้เสนอต่อท่ีประชุมสภาท่ีผม
ไม่รู้ด้วยซ้ำ มีโครงการเดียว แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นผมก็ได้รับเลือกตั้งมาโดยตลอด ท่ีหนึ่งมาตลอด ในการทำ
หน้าท่ีเป็นตัวแทนของพี่น้องในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องนำเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
ท่านนายกนะครับ ให้ดูเฉพาะเขตด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านประไพ  ศรีสัจจา ค่ะ 
นายประไพ     กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมประไพ ศรีสัจจา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย จากรับข้อมูลทุกภาคส่วนผมขออนุญาต
กราบเรียนทุกภาคส่วนว่า ทุกเขตเลือกตั้งมีปัญหาหมด แต่ในภาพรวมของจังหวัดคือ  ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านได้ไปสัมผัสท่านได้รู้ท่านได้เห็น แต่ความจำเป็นของพวก
เราแต่ละเขตจำเป็นทุกคน หลังจากที่ฟังจากท่านสมาชิกทุกท่านได้นำเสนอในครั้งนี ้ ก็เห็นว่า 
ทุกเขตมีความจำเป็นใกล้เคียงกัน บางเขตก็มากบางเขตก็น้อย แต่ท่านนายกซึ่งมีดำริและก็ได้
พบปะกับพี่น้องประชาชนได้เห็นพื้นที่มากกว่าเขตของเราเอง ท่านมองในภาพรวมของจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผมคิดว่าหลากหลายที่เราอภิปรายมาได้เห็นถึงความจำเป็น ฝากกราบเรียนท่านนายก 
ได้รับทราบข้อมูลของแต่ละเขตและพื้นที่แต่ละเขตทั้ง 36 เขตของพวกเรา ขอฝากท่านให้แก้ไข 
และดำเนินการปรับปรุงทุกอย่างดูแลเอาใจใส่ในนามของตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน  
ท่านนายกก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนท้ังจังหวัด พวกเราก็เป็นพี่น้องประชาชนในเขต ก็คิดว่า 
ในระเบียบวาระนี้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว เราควรจะขอมติในท่ีประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ           ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ คือผมทราบนะครับ คือผมมาจากพี่น้องประชาชน

เหมือนพวกท่านนี้แหละ ผมทราบว่าเวลาลงพื้นท่ีแล้วท่านโดนพี่น้องประชาชนสอบถามมาอย่างไร
บ้าง ผมเองก็ไม่ต่างกันครับ บางทีมุมมองอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างหรือการได้รับข้อมูลเสียง
สะท้อนมาอาจจะมีความแตกต่างกัน ท่านเป็นสมาชิกอยู่ในพื้นท่ีอาจจะไปพื้นท่ีต่าง ๆ แต่ละพื้นท่ี 
ก็อย่างที่ท่าน สจ.ประไพ ขออภัยที่เอ่ยนามนะครับ ที่ท่านบอกว่าฟังเสียงสะท้อนอะไรต่าง  ๆ  
มาในพื้นที่เอง พวกท่านไปพื้นที่แต่ละที่ก็อยากสะท้อนปัญหาให้กับสมาชิกในฐานะที่เป็นตัวแทน 
ของเขา ตัวท่านเองก็อยากให้งบประมาณลงในพื ้นที่ต่าง  ๆ ผมเองก็อยากให้ลงพื้นที่ต่าง ๆ 
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เหมือนกันครับ แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่และบทบาทหน้าที่ของเรา ในมุมมองของผมเองที่ผมพูด 
ทำไมเป็นโครงการใหญ่ ๆ เพราะมีเสียงสะท้อนมาตลอดว่า เรามีบทบาทหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ของ 
อปท.ต่าง ๆ เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหลายคนก็สะท้อน สะท้อนบอกว่าอยากให้ 
อบจ.ทำโครงการท่ีเป็นโครงการใหญ่ ๆ แต่ในข้อเท็จจริงแล้วนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง คือ สจ. ซึ่ง สจ. เองก็ไปพื้นที่ก็ไปรับฟังข้อมูลรับฟัง
ปัญหามา ก็อยากได้รับงบประมาณลงพื้นท่ี ผมเองก็พยายามใช้คำว่า ให้ความยืดหยุ่นนะครับ จริง ๆ 
แล้ว ถามว่าผมเองคิดว่า อบจ.ควรทำโครงการใหญ่ ๆ แต่ว่าสมาชิกมีความจำเป็นแต่ผมก็ไม่ได้
ขัดข้องนะครับ มันก็เลยมีความยืดหยุ่นในการดูโครงการต่าง ๆ อย่างผมได้นำเรียนกับพวกท่านไป 
เพราะฉะนั้นกราบเรียนพวกท่านว่า เราหัวอกเดียวกันทราบปัญหาของพี่น้องประชาชน เรามาจาก 
พี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามดูแลแก้ไขปัญหาช่วยพวกท่านในทุกพื้นที่ครับ  
ท่าน สจ.กิติศักดิ์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านก็บอกว่าให้ดูแลไปลงถึงเขต ผมก็เชื่อว่าด้วยระยะเวลา
จากนี้ไป ที่ผมจัดสรรงบประมาณ อย่างที่ผมนำเรียนไปว่า ผมมองภาพรวม ผมเชื่อว่า ทุกพื้นท่ี 
ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างแน่นอนครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกนะคะ ที่ได้ชี ้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายจากท่านสมาชิกสภานะคะ  
ซึ่งเท่าท่ีฟังการอภิปรายของสมาชิกในแต่ละเขต ก็คงเป็นปัญหาท่ีมีความจำเป็นเท่ากัน ไม่มีเขตไหน
ที่มีความจำเป็นกว่าหรือลำบากกว่านะคะ แต่ด้วยงบประมาณซึ่งทางนายกก็มีนโยบายก็ได้ตอบ  
ข้อสงสัยข้อซักถามและชี้แจงในส่วนของการดำเนินการให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้ว ซึ่งในส่วนของ
การอภิปรายของเราก็ใช้เวลามาพอสมควรนะคะ เชิญท่านธนพล โอฆะพนม ค่ะ 

นายธนพล      กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผมธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ถ้าไม่รีบ
ยกท่านประธานก็คงจะตัดภารกิจ ที่จริงท่านประไพเสนอยังไม่มีผู้รับรองนะครับ ก็ใคร่ ขออนุญาต
นำเรียนท่านประธานตรงนี้นะครับว่า ตัวผมเองใครขออนุญาตถ้าไม่ลุกขึ ้นอภิปรายก็กะไรอยู่  
ผมเข้าใจว่าได้รับการจัดสรรเป็นโครงการแรก อันนี้ต้องขอบคุณ ไม่ให้สมาชิกมาพาดพิงนะครับ คือ
เมื่อครั้งท่ีท่านนายกได้ออกไปมอบทุนให้กับโรงเรียนโพธิ์ทองฯ ผมเองก็นำเรียนต่อท่านนายกว่า  
ลองให้นักเรียนเขาเสนอโครงการดูและก็ให้ฝ่ายประชาชนได้เสนอโครงการให้ท่านนายกได้รับทราบ
ซึ่งข้อเท็จจริงพอยังไม่ได้พูด ทางฝ่ายราชการก็ได้นำเรียนในส่ิงท่ีเป็นปัญหาก็ตรงกับท่ีผมเสนอตรง
กับท่านนายกได้เอาเข้าที่ประชุมแห่งนี้ในระเบียบวาระเงินเพิ่มเติม แต่ผมเองใคร่ขออนุญาตนำ
เรียนต่อท่ีประชุมแห่งนี้ฝากไปถึงท่านผู้บริหารนะครับ คือระเบียบวาระในการประชุมในครั้งนี้เป็น
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจำปี 2566 ซึ่งต้ังแต่วาระท่ี 3, 4, 5, 6, 7 มันจะพ่วงกันถึงวาระ
อื่น ๆ ก็มีการอภิปรายไปพอสมควร วาระ 3 ฝ่ายสมาชิกท่านจุรีภรณ์ก็อภิปรายในเชิงซักถาม  
ผมเองใคร่ขออนุญาตเป็นข้อท้วงติงหรือเป็นข้อสังเกตนะครับว่า กรณีวาระที่ 4 เป็นเงินเพิ่มเติม  
ที่เราอนุมัติผ่าน วาระที่ 5 ก็คือการโอนงบประมาณ ซึ่งต่อไปเป็นวาระที่ 6 ก็จะเป็นการกันเงิน  
ซึ่งตรงนี้นะครับ กันเงินก็ประมาณ 186 ล้านบาท โอนเงินเรากำลังจะโอน 34 ล้าน และข้อบัญญัติ
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เพิ่มเติม 31 ล้าน รวมคร่าวๆ ประมาณ 252 ล้านบาทเศษ ซึ่งตรงนี้เป็นงบของ 66 บวก 65 ด้วย 
นะครับ ถ้าจะมีวาระท่ี 6 ต่อเนื่อง 2 โครงการ 2 รายการ ครุภัณฑ์กับท่ีดินส่ิงก่อสร้าง เมื่อรวมกับ
ปีงบประมาณปี 67 ที่เราได้ผ่านงบประมาณไป ก็ประมาณ 759 ล้าน สองรายการรวมกันตัวเลข
กลม ๆ ที่มองได้ ก็คือ 1,011 ล้าน ผมมองไปที่ภารกิจที่ทางฝ่ายบริหารต้องรับภารกิจอันใหญโ่ต  
ก็คือสิ่งที่เป็นเรื ่องที่ผ่านมา ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการจัดการระบบแล้วมันจะผูกพ่วง เสร็จแล้ว 
ทางนายกก็ได้บอกว่าสมาชิกที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรก็มีโอกาสที่ทางนายกจะไปของบประสาน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ผมก็เลยหารือในส่วนตรงนี้นะครับว่า การจะได้งบประมาณเฉพาะกิจ 
ซึ่งภายหลังจากที่เราผ่านสภาวันนี้ไปแล้วก็น่าจะไม่เกินวันที่ 29 หรือ 30 เราต้องมากันงบในกรณี 
ท่ีเราผ่านงบประมาณมาเมื่อวาระที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนั้นสภาของเราเองก็น่าจะเป็นของเดือน
กรกฎาคมหรือสิงหาคมค่อยมาดำเนินการคุยเรื่องงบประมาณ ดังนั้นผมใคร่ขออนุญาตหารือในตรง
นี้นะครับว่า ในการจัดทำแผนคณะกรรมการประสานแผน ผมเองก็ถือว่าวาระต่อ ๆ ไปถ้าลุกขึ้น
อภิปรายบ่อยฝ่ายอาวุโสก็บอกว่าให้เลิกนะครับ เลิกอภิปรายให้จบเร็ว ๆ ผมก็เกรงใจอยู่ครับ ถ้าไม่
ลุกขึ ้นตอนนี้ก็คงอีกปีงบประมาณหน้า ค่อยจะได้มาคุยกัน ดังนั้นผมใคร่ขออนุญาตนะครับว่า  
ในการลงพื้นที่ทำแผนงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการที่จะประสานงบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจ เราน่าจะได้มีการจัดทำแผนเพิ่มเติมในทุกเขตเพื่อรองรับ เพื่อไม่ให้ท่านายกได้เจอปัญหา
เรื่องการกระจุกหรือการกระจายนะครับ ก็ใคร่ขออนุญาตว่าเราจะมีภารกิจตรงนี้ร่วมกันในการทำ
แผนไหม เพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อนะครับว่า ศักยภาพของท่านนายกน่าจะประสานกับทางรัฐบาล 
ได้โดยตรง น่าจะได้รับการจัดสรรท่ีมากขึ้นแต่ถ้ายังไงก็ยังไงอยู่ ถ้าแผนไม่ปรากฏในเขตพื้นท่ีอื่น ๆ  
ก็อาจจะเกิดปัญหาในตรงนี้อยู่ ดังนั้นในเงื่อนไขตรงนี้ ผมขออนุญาตนะครับว่า เราจะต้องมีแนวทาง
หรือดำริของท่านนายกสั่งการกับทางผู้ปฏิบัติการให้เปิดกรอบเพื่อรองรับงบประมาณที่จะมีขึ้น 
นะครับ ตรงนี้ผมใคร่ขออนุญาตนำเรียนต่อท่ีประชุมแห่งนี้นะครับว่า ถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราก็ยังพอ
มีโอกาสท่ีจะทำงบประมาณให้มันสอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนอะไรต่าง ๆ เพราะผมไม่อยาก
เปรียบเทียบนะครับท่านนายกก็ไม่ได้เข้ามา ปีที่แล้วยโสธรได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเยอะกว่า
จังหวัดร้อยเอ็ดของเรา เมื่อเทียบกับพื้นท่ี เมื่อเทียบกับสมาชิก เมื่อเทียบกับศักยภาพต่าง ๆ ทำให้
เราได้เห็นนะครับว่า มุมมองที่บอกว่าผลสัมฤทธิ์ของแผน สัมฤทธิ์คือเขาไปตรวจผู้กระทำการแผน
หรือตรวจสอบโครงการงบประมาณ ดังนั้นผมใคร่ขออนุญาตนะครับว่า เราน่าจะทำเรื่องนี้ให้เป็น
เรื่องหลัก เพราะผมเองก็เห็นนะครับว่า หลังจากนี้ไปสภาเราก็ต้องมอบหมายให้กัปตันก็คือนายกได้
ดำเนินการขับเคลื่อนงบประมาณ ประมาณพันกว่าล้านนี้ต่อไป ซึ่งในปีต่อไปงบประมาณปี 68  
เราจะได้มาหารือกันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมจะทำโครงการตรงนี้ ใคร่ขออนุญาตนำเรียนนะครับว่า 
ผมเองต้องขอบคุณนะครับในเงินเหลือจ่ายที่ได้ดำเนินการเข้ามา มีหลายฝ่ายก็บอกว่า เหมือนกับ
ผมจะเงียบ แต่ผมก็รออยู่ ตรงนี้ในความสง่างามของสภาของเราว่า ท่านผู้ท่ีมีอาวุโส 26, 27 พรรษา 
ลุกขึ้นทั้งสองท่านนะครับ และท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นำเสนอต่าง ๆ ขึ้นมาผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่สาย
หรอกครับที่จะรับฟัง เพราะเป็นประเด็นตอนนี้เป็นความชื่นมื่น ผมเข้าใจว่าเป็นความชื่นมื่น 
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แล้วไม่นานผมก็ขอสนับสนุนนะครับว่า รายการนี้ผมเห็นด้วยนะครับ ตรงนี้ผมต้องเห็นด้วยแล้ว 
ต้องกันเงินในรอบต่อไป ตรงนี้ผมใคร่ขออนุญาตนำเรียนต่อท่ีประชุมแห่งนี้ เพื่อให้เกิดบรรยากาศจะ
ให้ท่านประธาน ให้สมาชิกได้นำเสนอต่อฝ่ายบริหารให้ได้มากที่สุด เพราะว่าเรื ่องต่าง ๆ มันเป็น 
การสะท้อนปัญหาหรือหาแนวทางออกร่วมกันระหว่างสภากับทางฝ่ายบริหาร และทางฝ่ายข้าราชการ
ถือว่าสามขาร่วมกันเดินนะครับ ประชาชนคือคนรับผลประโยชน์ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในส่วนของการอภิปรายของสมาชิกสภาท่ีรับฟังมาพอสมควรหลาย ๆ เขต ก็คงจะเป็นปัญหาคล้าย ๆ 
กันนะคะ ก็คงจะขออนุญาตนะคะ ถ้าหากจะอภิปรายในปัญหาท่ีซ้ำ ๆ เหมือนว่า เขตนี้ยังไม่ได้หรือ
เขตนี้ได้ก็คงจะขออนุญาต เพราะว่าท่านนายกได้ช้ีแจงไปพอสมควรนะคะ เมื่อสักครู่ท่านณัฏฐ์วัฒน์
ยกมือสองรอบ ท่านยังมีความประสงค์ท่ีจะอภิปรายไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ 

นายณัฏฐ์วัฒน์  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมณัฏฐ์วัฒน์  จีนภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง เขต 1 ก็ได้ยินเพื่อน ๆ สมาชิกอภิปรายกันหลายคนนะครับ  
ได้บอกว่าลงพื้นท่ีบ้างไม่ลงพื้นท่ีบ้าง โดยเฉพาะขอพาดพิงนะครับท่าน สจ.ถาวร ว่าได้ 140,000 บาท 
ท่านกิติศักดิ์ ไม่มีอยู่ในเขตพื้นที่ ครับผมก็ดีใจกับเพื่อน ๆ สมาชิกคนที่ได้ลงพื้นที่และก็เสียใจกับ
ตัวเอง เพราะว่าอยากให้ท่านนายกรู้ว่าอำเภอเมืองมี 4 เขต แต่ว่าใน 2 ครั้งท่ีงบประมาณเพิ่มเติม
และเงินเหลือจ่ายไม่มีในเขตอำเภอเมือง เขต 1 เลยนะครับ แต่ว่าก็ดีใจอยู่นะครับว่ายังมีรายการ 
โครงการลงเขตอำเภอเมือง เขต 1 แต่ว่าเป็นรายการกันเงินนะครับ ก็ขอฝากท่านนายกว่าเร่งด่วน
มากเลย เพราะว่าเดือดร้อนมาก ผมคุยเรื่องนี้กับท่านนายก 3-4 เดือนที่แล้ว ยังไม่ได้รับการแกไ้ข 
อยากจะถามว่า แล้วโครงการอีกวันนี้อีก 23 โครงการ จะทำไปเราจะทำทันหรือเปล่าครับ เพราะ
อันเก่าเรายังทำไม่ได้เลย คือตอนนี้เป็นห่วงครับ ถ้าอันใหม่ได้ก่อนอันเก่าหมายความยังไงครับ ผมก็
อยากถามฝ่ายบริหารว่าให้ดูแลโครงการเก่าที่อยู่ ในข้อบัญญัติปี 66 ให้แล้วเสร็จและก็มาทำเงิน
เพิ่มเติมได้ไหมครับ ไม่ใช่เอาเงินเพิ่มเติมไปทำก่อนมันก็กันเงินแบบนี้มันก็ผมไม่รู้จะอธิบายกับ  
พี่น้องประชาชนอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจง 
นายก อบจ.  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมคงไม่พูดซ้ำเกี่ยวกับเรื่องว่า พื้นท่ี

ตรงไหนได้ พื้นท่ีตรงไหนไม่ได้ ก็รอโอกาสแล้วกันครับ ผมสามารถไปดำเนินการหางบประมาณมา
ได้ตามช่องทางอีกก็จะพิจารณาดูในพื้นที่ตรงที่ไม่ได้ ผมเห็นด้วยนะครับกับการที่จะไปประชุม
ประสานแผน คือมันต้องเริ่มจริง ๆ ต้ังแต่คณะกรรมการไปประสานแผนร่วมกับคณะ สจ. คือผมไม่
อยากพูดคำเดิมซ้ำเดิมนะครับ ผมเองได้จัดสรรงบประมาณปี 2567 เป็นปีแรกที่ผมได้จัดการจาก 
ที่ ปี 66 เกิดจากความเข้าใจของผมผิดว่าผมมีงบประมาณที่จะดำเนินการได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้ 
แต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วมันมีอยู่จำกัดแล้วก็ไปรับปากกับคนตอนลงพื้นท่ีในช่วงท่ีได้รับเลือกต้ังใหม่ ๆ 
ผมก็บอกสมาชิกไปแล้วว่าผมเองเป็นคนที่ได้รับปากแล้ว ผมทำตามคำพูดถ้าเรื ่องไหนที่ผมไม่
สามารถทำได้ผมไม่เคยรับปาก เมื่อรับปากแล้วผมก็เลยใช้งบประมาณ ปี 67 ซึ่งมันควรจะเป็น     
ปี 66 ท่ีคิดว่างบประมาณท่ีผมจะมีมาใช้ใน ปี 67 ถ้าเกิดจะเอาการประสานแผน ท่านประธานครับ
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งบประมาณงบลงทุนปีนี้ 183 ล้านบาท เป็นส่วนที่ผมฟังจากสมาชิก 144 ล้าน แต่ผมไม่เห็น 144 
ล้านท่ีอยู่ในแผนต้น ๆ เลยนะครับ ผมเองเหลืออยู่ 39 ล้าน ท่ีเอาจัดสรรก็เอามาแก้ไขปัญหาในส่วน
ที่ผมไปรับปากเอาไว้ ถ้าจะเริ่มกันการประสานแผนจัดทำแผนปีหน้าต้องให้สมาชิกทุกคนไปร่วม
ประชุมประสานแผนและเรียงลำดับมา เอาอย่างนั้นไหมล่ะครับ ผมยินดีนะ เพราะผมไปตรงไหน 
ก็ได้ยินเสียงสะท้อนเหมือนกันครับ หลายคนก็บอกว่าไม่อยากไปประชุม ประชุมแล้วไม่มีประโยชน์ 
ประชุมแล้วไม่ได้งบประมาณ ไปประชุมทำไม ถ้าเอาแบบนี้ผมก็เอาครับ ผมไม่มีปัญหา แล้วการ
ขอรับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุดเฉพาะกิจเขามีตัวคำนวณครับ ได้ไม่ต่างกันมาก
หรอกครับ อาจจะเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าจังหวัดใกล้เคียงของเราที่ได้เพิ่มมากขึ้น มากกว่าเราตอน
ในช่วงที่ผ่านมาคืองบฉุกเฉิน งบอุทกภัย ยโสธรได้ 120 เราได้ 60กว่า ปีนี้เราก็มีปัญหาอุทกภัย  
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าเราจะของบประมาณและน่าจะได้ขึ้นมา ถามว่าได้มาตรงนี้มันก็ต้องไปดูพื้นท่ี  
ในพื้นที่ตรงไหนที่เกิดอุทกภัย ซึ่งก็แตกต่างจากพื้นที่ที่เป็นอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ  
ผมก็ขอพื้นที่ที ่ไม่เกิดน้ำท่วม พื้นที่ที ่เกิดน้ำท่วมผมก็เตรียมการเอาไปของบอุทกภัย นี่คือเป็น 
การกระจาย นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันต้องทำแบบนี้ ถามว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผมเอามาจากไหน  
ผมก็เอามาจากแผนที่เราไปประชุมนั่นล่ะครับ คณะกรรมการประสานแผนนั่นล่ะ ผมไม่ได้เขียน
แผนขึ้นมาเอง ผมไม่สามารถเอาแผนของผมมาเองได้ ผมก็เอามาจากแผนที่คณะกรรมการไป
ประสานแผนนั่นล่ะครับทำขึ้นมา ก็มาเรียงลำดับว่าตรงไหนที่มันโอกาสที่จะได้ ก็ดูภาพรวมอย่าง 
ที่ผมนำเรียนไปดูภาพรวมไป ตรงไหนที่เกิดน้ำท่วมอยู่บ่อย ๆ ก็มีโอกาสไปขอช่องทางอุทกภัย  
ผมก็เตรียมแผนตรงนั้นไปขออุทกภัย ตรงไหนท่ีมันมีโอกาสท่ีจะไปขออุดหนุนเฉพาะกิจท่ีไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องอุทกภัยก็มาขอช่องทางแบบนี้ หรือตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่จะต้องใช้เงินตามข้อบัญญัติ
ตามเงินเหลือจ่าย นี่คือสิ่งที่ผมทำ ผมเองใช้คำว่ายินดีครับถ้าจะร่วมประชุมประสานแผนก็เริ่มกัน
ครับ 144 ล้านครับ ผมยังไม่เห็นเลยครับว่าจะแขวนจากอันดับท่ี 1 อำเภอเมืองถามว่าทำไมเท่ียวนี้
ผมลงอำเภอเมืองทำไมลงเขตนี้ เพราะผมได้รับการแจ้งมาว่าเป็นแผนอันดับหนึ่งของอำเภอเมือง 
ผมเองไม่อยากโดนต่อว่าเหมือนกันเวลาไปแล้วบอกว่าไปประชุมแผนแล้วไม่มีประโยชน์ ไม่ได้รับ
งบประมาณ ก็ยินดีนะครับ ผมพร้อมที่จะทำงานกับพวกท่าน อะไรที่พวกท่านทำแล้วคิดว่า 
เป็นประโยชน์ ผมพร้อมและยินดี ส่วนเรื่องการดำเนินการเร่งรัดการหาผู้ประกอบการผู้รับจ้าง  
และทำงาน ผมฝากรบกวนทางเจ้าหน้าท่ีช่วยเร่งรัดแล้วกันครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกนะคะท่ีได้ช้ีแจง ในส่วนของการอภิปรายก็คงจะขอให้ท่านสมาชิกท่ีมีความประสงค์
ท่ีจะอภิปรายก็ขอให้อยู่ในเนื้อหาและสาระท่ีเรากำลังจะพิจารณา ไม่อยากให้กลับไปอภิปรายซ้ำ ๆ 
เป็นคำถามวกวนเหมือนท่ีหลาย ๆ ท่านได้อภิปรายมาก่อนหน้านี้นะคะ เชิญท่านอนุชิต ภาระเวช ค่ะ 

นายอนุชิต  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผมอนุชติ  ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต
อำเภอทุ่งเขาหลวง ผมต้องขออนุญาตท่านประธานเพื่อที่จะใช้เวลาสักเล็กน้อยในการอภิปรายใน
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(เง ินเหลือจ่าย) ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่า ในวันนี้  
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การประชุมของพวกเรา อย่างน้อยประกอบไปด้วย 1.พระราชบัญญัติ 2.ระเบียบ พระราชบัญญัติ
ตัวแรกก็คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562  ในหมวดที่ 1 บททั่วไปครับ มาตรา 7 ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีอำนาจ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น การที่ฝ่ายบริหารโดยท่านนายก 
ได้รวบรวมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายตอนท้ายปีงบประมาณมาโอนเพื่อที่จะดำเนินการในการที่จะ
ไปจัดตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยครับท่านประธาน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
ซึ่งกำหนดไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น และระเบียบอีกข้อหนึ่งที ่เกี ่ยวข้องก็คือระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นครับ  
ท่านประธาน เพราะฉะนั ้น ในวันนี ้บรรยากาศของการประชุมท่านประธานไม่ต้องห่วงว่า  
จะเสียเวลาหรอกครับ ผมอยากเห็นบรรยากาศของการประชุมสภาให้เป็นในรูปแบบลักษณะนี้  
เพื่อที่ว่าทั้งสภาได้นำเสนอความเดือดร้อน ฝ่ายบริหารชี้แจงและในที่ประชุมซึ่งเป็นที่ในการเสนอ
ปัญหา เป็นที่ในการพูดคุยกันนั้น ได้ทำความเข้าใจกันแล้วออกไปข้างนอกเราจะได้ไปร่วมกัน
ทำงาน ไม่ใช่ออกไปข้างนอกแล้วยังค้างคาใจ เพราะถ้าหากว่าสมาชิกยังไม่ได้อภิปรายท้ังหมดแล้ว
เร่งจบหรือเร่งปิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อการทำงานครับท่านประธาน ท่านประธานเคยเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น ท่านประธานน่าจะทราบดีว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต. เขาแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนว่าฝ่ายบริหารทำหน้าที่อะไรฝ่ายสภาทำหน้าที่อะไร  
ซึ่งฝ่ายบริหารท่านก็ทำหน้าที่ ความจริงนะครับในที่ประชุมเราเป็นที่ประชุมสภา แต่ว่าเป็นหน้าท่ี
ของท่านท่ีจะต้องมาช้ีแจงทำความเข้าใจกับสภา เพราะท้ายท่ีสุดแล้วในเรื่องนี้เอาเฉพาะเรื่องนี้ก็ได้
สภาก็ต้องมีหน้าท่ีในการอนุมัติ เพราะฉะนั้น ผมจะไม่พูดถึงเรื่องว่าโครงการตรงไหนแต่ว่าเท่าท่ีฟัง
ผมนั่งฟังท่านสมาชิกได้ถามและฟังท่านนายกได้ตอบ ผมก็พยายามทำความเข้าใจและเป็นเรื่องท่ี 
น่าเห็นใจฝ่ายบริหารครับ เนื่องจากว่าหลายท่านก็ต้ังคำถามว่าทำไมปีนี้เงินเหลือจ่ายเยอะ นี่ไม่ได้
ชี ้แจงแทนท่านนะครับ แต่พยายามรวบรวมสิ ่งที ่ท่านบอกว่าเนื่องจากว่าหลายเรื ่องนั้นที ่ ต้ัง
งบประมาณใน ปี 66  ท่านยังไม่ได้ตั้ง เพราะฉะนั้นบางเรื ่องหลายเรื ่องไม่ใช่นโยบายที่มีความ
เร่งด่วนจำเป็น ท่านก็เอามารวมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
จากที่พวกเราได้เสนอหรือแม้กระท่ังไปประสบพบเห็นปัญหามาหรือรับปากมา ผมกลับนึกว่า 
นี่เป็นเรื่องท่ีดีเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำมันก็จะตกเป็นเงินสะสม แสดงว่าเราไม่มีประสิทธิภาพในการใช้
งบประมาณ เมื่องบประมาณมีแล้วพวกเรามีหน้าท่ีใช้งบประมาณ มันจะเห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ทำงาน ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารครับ แม้กระทั่งฝ่ายประจำ เพราะฉะนั้นครับ ผมจึงเห็นด้วยในการ
โอนลดงบประมาณและนำมาใช้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน อาจจะไม่ครอบคลุมอย่างท่ีหลาย
ท่านว่า ก็ยอมรับโดยข้อเท็จจริงครับว่าไม่ได้ครอบคลุมจริง แต่ว่าด้วยข้อจำกัดแบบนี้ผมคิดว่า  
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ในส่วนตัวผม ไม่ได้บอกว่ารู้จักมักคุ้นครับอยู่กันมา 30 ปี ก็เชื่อมั่นครับ คิดว่าไม่มีความผิดแปลก
อะไรถ้าเราจะเชื่อมั่นในคนที่ทำงานร่วมกันมา 30 ปี แต่ว่ารอดู ปี 67 ครับ ถ้า ปี 67 แล้วมีเงิน
เหลือจ่ายค่อยไปชี ้เจตนาครับว่าท่านมีเจตนาทำให้เงินมันเหลือจ่ายใน ปี 67 เพราะฉะนั้น 
ท่านประธานที่เคารพครับ ผมจึงขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าความจริงผมชื่นชมเพื่อนสมาชิก 
ทุกท่านที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายในวันนี้ แต่ประเด็นปัญหาอย่างที่สะท้อน บางครั้งผมก็เข้าใจเพื ่อน
ข้าราชการ เพราะบางครั้งบางพื้นที่บางเขตนั้นเรื่องแผนผมก็ไม่แน่ใจว่าในการกระบวนการจัดทำ
แผนซึ่งก็ดีใจท่ีท่านนายกได้แจ้งในท่ีประชุมว่าให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายท่ีดำเนินการทำแผนให้รีบดำเนินการ
ไปทำ เผื ่อว่าเวลามันมีความเร่งด่วนของงบประมาณที่มาแล้วก็ต้องใช้มันจะได้บรรจุไว้ในแผน  
ก็เป็นเรื่องท่ีน่าเห็นใจนะครับเพราะว่ากว่าจะรู้ว่าเงินจะเหลือเท่าไหร่มันก็ท้ายปีงบประมาณ ท่านก็
ต้องไปหยิบเอามาจากแผน บางที่และข้อเท็จจริงก็คือว่าแผนมันไม่ครบ แผนมันไม่มี แผนมันไม่
สมบูรณ์ เราก็ต้องไปดูใหม่ทำตรงนั้นใหม่ ผมก็คิดว่าในครั้งนี ้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดของใคร  
หรอกครับ แต่ว่าเมื่อใช้จ่ายไปแล้วเงินเหลือ ท่านนายกก็ต้องเสนอให้กับฝ่ายสภาและพวกเราก็มี
อำนาจในการอนุมัติ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของ อบจ.ร้อยเอ็ดเรา 
ผมคิดว่าสภาในวันนี้เราควรจะได้ให้การอนุมัติในญัตติท่ีฝ่ายเสนอครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ประธานได้เปิดโอกาสให้ทางท่านสมาชิกทุกท่านได้อภิปราย และยังไม่ถามไม่ขอมตินะคะ อาจจะมี
ท่านสมาชิกเข้าใจผิด ๆ ไปบ้าง ในส่วนของการอภิปรายก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านคำสี  สืบเมืองซ้าย ค่ะ 

นายคำสี  เรียนประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมก็เหมือนท่านสมาชิกท่านกล่าวไป 
เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าอย่าให้ค้างคาใจ ส่วนกระผมก็คือเรื่องที่ท่านนายกบอกว่า สจ.คำสี บอกว่า
คณะบริหารชุดก่อนท่านให้สัญญาจะทำโครงการนั้น โครงการนี้ ขออนุญาตท่านประธานนะครับ 
ผมไม่ได้พูดอย่างนั้น ผมบอกว่าถนนสายที่ท่านคณะบริหารได้บรรจุเข้าในเงินเหลือจ่ายครั้งนี้  
สายบ้านขุมดิน-บ้านโหง่ สาย อบจ.รอ. 1001 ยังไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ท่าน ขออนุญาตเอ่ยช่ือ
ท่านนายกมังกร  ยนต์ตระกูล ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกเลย ตั้งแต่ท่านไม่ได้รับดำรงตำแหน่งครับ  
ก็ขอแจ้งครับผม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกนะคะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม คงไม่มีแล้วนะคะ เราก็ได้ใช้เวลา
อภิปรายกันมาพอสมควรนะคะ ในส่วนของประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับญัตตินี้นะคะ ถ้าไม่มีจะได้ถามมติ
จากท่ีประชุมนะคะ เชิญท่านเลขาฯนับองค์ประชุมค่ะ เชิญท่านอาคมค่ะ 

นายอาคม  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ พอดีเพื่อนสมาชิกเข้าห้องน้ำหลายคนนะครับ ให้กดออด
เรียกสมาชิกเข้ามาก่อนได้ไหมครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนที่ผมจะเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะขออนุมัติจากท่ีประชุมสภาแก้ไขโครงการ
นะครับ เนื่องจากมีบางโครงการที่อาจจะต้องมีการแก้ไขและเอาเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไปนะครับ 
จะขออนุญาตถอดโครงการในรายละเอียดออก 2 โครงการ คือโครงการลำดับที่ 30 และโครงการ
ลำดับที่ 37 และขอแก้ไขวงเงินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ จากเดิม 145,665,000 บาท แก้ไขเป็น 
142,148,000 บาท ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่านครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไข
ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปล่ียนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนช่ือจาก
การเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัด 
เข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติในช้ัน
คณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับคำยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เรียนที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาค่ะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอถอนออก 2 
โครงการ คือ โครงการที่ 30 และโครงการที่ 37 และแก้ไขงบประมาณที่ตั ้งไว้นะคะ จากเดิม 
145,665,000 บาท แก้ไขเป็น 142,148,000 บาท ประธานจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดยินยอมให้แก้ไขตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอ คือ ขอถอนโครงการที่ 30 และโครงการที่ 37ออก และแก้ไขงบประมาณ จากเดิม 
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145,665,000 บาท แก้ไขเป็น 142,148,000 บาท กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่ยินยอมให้แก้ไขตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไขตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอ คือ ขอถอนโครงการที่ 30 และโครงการที่ 37ออก และแก้ไขงบประมาณ จากเดิม 
145,665,000 บาท แก้ไขเป็น 142,148,000 บาท นะคะ 

มติที่ประชุม ยินยอมใหแ้ก้ไข   35       เสียง 
  ไม่ยินยอมให้แก้ไข   - เสียง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าว
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 36 
เหตุผล ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จึงขอกันเงินยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 78 โครงการ เป็นเงินจำนวน 160,832,400 บาท 
และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 
โครงการ เป็นจำนวนเงิน 22,310,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนมุัติ
ตามระเบียบต่อไปครับ 

 



38  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านเจษฎา  แสนบุญมี ค่ะ 

นายเจษฎา  ขอบคุณครับท่านประธานครับ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผมเจษฎา แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ เขต 3  
ท่านประธานครับปีที่แล้วผมเคยอภิปรายไว้ว่า เรื่องกันเงินนะครับปีที่แล้ว ผมเคยอภิปรายไว้ว่า  
ผมเป็นกรรมการแผนและเซ็นชื่อให้เจ้าหน้าที่ลงคะแนน ท่านประธานครับปีนี ้มาอีกแล้วครับ  
การกันเงินงวดนี้นะครับรู้สึกว่าจะมากกว่าเก่านะครับ จากท่านธนพลรวมให้แล้วก็เกือบ 250 ล้าน 
ผมก็ไม่ทราบว่ากี ่โครงการจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเบิกจ่ายในช่วงกันเงินนะครับ อย่างนี้ครับ  
ท่านประธานครับ ฝากท่านประธานผ่านท่านคณะบริหารท่านนายก ผมเห็นเจ้าหน้าท่ีแล้วสงสารครับ 
รู ้สึกว่างานเยอะไหม เยอะไปไหม ที่ทำให้งานออกมาล่าช้า ฉะนั้นแล้วผมจะฝากอย่างนี้ครับ  
ฝากท่านประธานไปยังท่านนายกว่าท่านนายกครับท่านอย่าเพิ่มภาระ ถึงแม้ว่าสมาชิกร้องขอให้มี
การกู้เงิน ท่านอย่าทำเลย เพราะว่าโครงการเท่าท่ีมีก็ทำไม่ทันนะครับท่าน เท่าท่ีมีอยู่ก็บริหารไม่ทัน 
ทำไม่ได้ ท่านก็ไม่ต้องกู้นะครับ เห็นใจนะครับผมเห็นใจ ผมนั่งฟังสมาชิกซักถามท่านนายกหลาย
เรื่อง ผมก็พยายามจะเข้าใจ แต่จริง ๆ แล้วอยากจะกระตุ้นหรืออยากจะทราบว่า ทำไมล่าช้าจังครับ 
ทำงานหุ่นเพรียวเลยใช่ไหมเจ้าหน้าท่ีข้าราชการ หรือนั่งท่านข้าวอ้วนป่องไปเลยนะครับ ฉะนั้นแล้ว
สรุปคือ อย่ามีการกู้เงินนะครับท่านนายกครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่าน สจ.วรการ ค่ะ 
นายวรการ  กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกที่เคารพครับ ญัตติกันงบประมาณปี 2566 และขยายเวลา

เบิกจ่ายเงินของปี 2565 ไม่กล้าท่ีจะพูดว่าเป็นภาวะจำยอม ไม่กล้าท่ีจะพูดว่ามัดมือชก แต่เราก็เห็น
ความสำคัญที ่ต้องกันเงิน เห็นความสำคัญของการขยายเวลา ที ่พูดก็อยากจะให้ท่านนายก 
ในฐานะเป็นผู้บริหารได้บอกให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นน้อยลงใน 
ปีถัดไป เราเคยได้ยิน ณ ที่ตรงนี้นะครับว่าถ้ามีเงินเราจะทำทันที แต่ปีนี ้นะครับเยอะจริง ๆ 
เปรียบเสมือนท่ีว่ามีเงินไม่ได้ใช้เหมือนมีไม้อยู่ดง คือเวลาผ่านงบประมาณแต่ละโครงการไป พี่น้อง 
ก็ได้รับทราบจาก สจ.นะครับขยายว่าตรงนี้จะได้ ตรงนั้นตรงนี้ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ปรากฏ  
ถามอยู่นั่นล่ะ เมื่อไหร่จะทำท่าน สจ. เพราะว่าทุกอย่างมันผ่านหมด เงินก็มี เราสมาชิกอยากจะ
เห็นท่านนายกรับปากกับท่ีประชุมว่าในครั้งต่อไปจะทำให้ดีขึ้น ถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้นะครับ ปีต่อไป
ไม่ทราบว่า จะมีเงินมีโครงการที่เป็นแบบนี้กี่โครงการ อาจจะถึงร้อยโครงการก็ได้ เพราะปีนี้ก็ 78 
โครงการแล้ว ฉะนั้น อยากจะฝากในจุดนี้ด้วยว่าท่านจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้การใช้จ่าย
งบประมาณ ตกถึงกับพี่กับน้องก็เป็นการเสียโอกาสนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร ค่ะ 
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นางสาวจุรีภรณ์ ท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เขต 3 ค่ะ ในญัตติกันเงินกรณีที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูแล้วมีทั้งส้ิน 72 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 
145,665,000 บาท ท้ัง 72 โครงการ เหตุผลท่ีขอกันเงินก็คืออยู่ระหว่างดำเนินการ และถ้าทุกท่าน
เปิดมาหน้า 8 รายละเอียดแนบท้ายหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อันนี้จะเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณของปี 
พ.ศ. 2565 อันนี้มีอยู่ทั้งสิ้น 4 โครงการ จำนวน 21,480,000 บาท อันนี้เหตุผลที่ขอขยายก็คือ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ในส่วนนี้ดิฉันก็อยากจะสอบถามไปยังฝ่ายบริหารว่า คำว่า อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ติดอยู่ในส่วนไหน ติดอยู่ในส่วนของกองช่างหรือว่ากองพัสดุ แล้วที่น่าจะต้ังข้อสังเกตอีก
เรื่องหนึ่งก็คือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างจะมีอยู่ 2 โครงการ ก็คือโครงการปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 6,480,000 บาท และโครงการก่อสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (Zip Line) หอชมเมือง (รูปโหวด) 
จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 15,000,000 บาท ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งต้ังข้อสังเกตอกีนะคะ
ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นเวลา 2 ปีแล้วนะคะ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนคะ เพราะว่าเราเสียโอกาส
ในเรื่องของการท่องเท่ียวและโดยเฉพาะปลายปีนี้จะมีวอลเลย์บอลชายหาดท่ีทำการแข่งขันอยู่หน้า
หอโหวดนะคะ ซึ่งก็คงจะไม่ทันการณ์ มันก็เป็นการเสียโอกาสในเรื่องของการท่องเที่ยวและสร้าง
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ฝากไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะคะ คำว่าเหตุผลในการขอ
ขยายระยะเวลาในการกันเงินที่บอกว่าทั้งสิ้น 72+4 =76 โครงการ ก็ล้วนแต่ให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ก็ขอทราบเหตุผลค่ะว่า ตอนนี้ติดอยู่ท่ีกองช่างหรือว่าติดอยู่ท่ีกองพัสดุ ขอบพระคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ท่านเจษฎา แสนบุญมี ขออนุญาตที่เอย่นาม 

ท่านก็บอกว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ จริง ๆ ผมก็เห็นใจครับ  เห็นใจเจ้าหน้าที่ เห็นใจตัวผมด้วยครับ  
เห็นใจตัวผมที่ถ้าเกิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ไปดำเนินการแล้วจะเกิดปัญหาตามมาหลายเรื ่อง  
ก็เลยขออนุญาตว่าจะใช้ในส่วนที่ท่านเสนอแนะ จะพยายามผลักดันและจัดการเร่งรัดให้การ
ดำเนินการได้ให้เร็วที่สุด และปีหน้ายืนยันว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรืออาจจะ  
มีน้อย ส่วนเรื่องที่ท่านจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร ท่านพูดถึงเรื่องการกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เกี่ยวกับเรื่อง (Zip Line) และงบประมาณทางเข้าสนามกีฬา เนื่องจากว่าเป็นปัญหาอยู่งบประมาณ
ท่ีทำทางเข้าสนามกีฬา เนื่องจากว่าเรามีการไปตรวจและพบว่ามันเป็นพื้นท่ีของวัด เราต้องดำเนินการ
ในการขออนุญาตจากท่ีวัด ท่านพีรพงศ์ ท่านทราบดี ท่านได้รับการประสานในการติดต่อกับทางวัด
เรื ่องนี้อยู่ เมื ่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะสามารถหาผู้รับจ้างได้ต่อไปนะครับ อยู่ใน
ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับการขอเช่าพื้นที่ตรงนี้อยู ่ ส่วนเรื ่อง (Zip Line) จริง ๆ แล้ว 
ผมเองใช้คำว่าอยากเห็นและผลักดันอย่างเต็มที่ อยากให้เกิดในช่วงที่มีการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาดชิงแชมป์โลก พยายามทำอย่างที่ท่านบอก ถ้าเกิดท่านมีความสนิทสนมกับผู้บริหารทาง
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เทศบาล ท่านสอบถามได้เลยว่าผมเองด้วยซ้ำไปที่จี้ตลอดว่าโครงการนี้ไปอย่างไร ถึงไหนแล้ว 
เพราะโครงการนี้มันเป็นการขอรับการอุดหนุดจากทางเทศบาลและมีบางส่วนที่เราก็มีเรื่องในการ 
ท่ีมาร่วมประชุมหารือกัน ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการร่างขอบเขตทำ TOR อยู่นะครับ ก็พยายามทำ
อย่างเต็มท่ีให้โครงการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จ เนื่องจากว่ามันจะเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่ง เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นยืนยันว่าสิ่งที่ท่านพูดถึงทั้ง 2 โครงการ ในฐานะฝ่ายบริหารพยายามทำ 
อย่างเต็มท่ีครับ แต่ว่ามันมีข้อจำกัดหรือมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขในเบื้องต้นทำให้ล่าช้าครับ ขอบคุณครับ
ท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ เราก็คงใช้เวลาอภิปรายมา
พอสมควร ประธานจะถามมติจากที ่ประชุมนะคะ   เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ  
องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาขอพักการประชุม 15 นาที นะคะ 

........ พักประชุม 15 นาที ........ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง  อื่น ๆ  

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย 
ขอเชิญค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 

นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีผมได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2566 ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในญัตติที่ผ่านมาของวันนี้ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่แล้วนั้น ดังนั้น 
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เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผมในฐานะนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงนามในประกาศโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหมเ่รียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้ว ผมขอนำเรียนเพิ่มเติมว่า เมื่อกระบวนการโอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฝ่ายข้าราชการประจำซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ของผู้บริหารที่ได้ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เสนอขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันต่อการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 คือภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 นั้น ซึ่งข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวมีเวลาในดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเพียง 6 วันทำการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ E-Bidding  
ได้ทันห้วงเวลาของการเบิกจ่ายที่ต้องมีเวลาการดำเนินการไม่น้อยกว่า 45 วันทำการได้ ฉะนั้น 
เพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดทำบริการ
สาธารณะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ประกอบกับมีเหตุผลและ
ความจำเป็นเร่งด่วน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ ประชาชนจะเสียโอกาส
ในการได้รับการพัฒนาพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอเสนอญัตติด้วยวาจาตามความนัย ข้อ 38 วรรคห้า (6) 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 เพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา
ใช้อำนาจเห็นควรอนุญาตต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกขออนุญาตเสนอญัตติด้วยวาจา เชิญเลขาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดช้ีแจง
ระเบียบต่อท่ีประชุมเพื่อทราบค่ะ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 38 วรรคห้า กำหนดว่า ญัตติดังต่อไปนี้ อาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นได้ โดยให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับ 
(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
(2) ขอให้รับรองรายงานการประชุมอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
(3) ขอปรึกษา หรือ ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
(4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 
(5) ญัตติตามข้อ 41 
(6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 
ข้อ 38 วรรคหก การบรรจุญัตติท่ีเสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานท่ีประชุมบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น  
เรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาครับ 
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ประธานสภาฯ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นของการเสนอ
ญัตติด้วยวาจาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ในการจัดทำบริการสาธารณะช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื ่องเร่งด่วน และเป็นเรื่องที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในระเบียบวาระ 
ท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) 
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แล้วนั้น โดยมีรายละเอียดเพียงพอต่อการประกอบการพิจารณากันเงิน
ของญัตติตามระเบียบวาระที่ 5 เพื่อมาขอกันเงินในญัตติเสนอด้วยวาจาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดิฉันในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอใช้อำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 38 วรรคห้า (6) ประกอบ วรรคหก อนุญาตให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอญัตติด้วยวาจาได้ และขอจัดระเบียบวาระการประชุมใหม่ ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเสนอด้วยวาจา เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ตามระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง  อื่น ๆ  
ต่อไปประธานสภาจะขอความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น ตามความในข้อ 55 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2565 เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมฯ องค์ประชุมครบนะคะ ประธานจะถามมติท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกท่านใดยินยอมให้แก้ไขการจัดระเบียบวาระการ
ประชุมตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอ กรุณายกมือค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
สมาชิกท่านใดไม่ยินยอมให้แก้ไขการจัดระเบียบวาระการประชุมตามท่ีประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไขการจัด
ระเบียบวาระการประชุมตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอ ประธานจะได้
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง  ญัตติเสนอด้วยวาจา เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ตามระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 
นายกฯ  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่ผมได้ขออนุญาตประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอญัตติด้วยวาจา และประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุญาตและบรรจุญัตติที ่เสนอด้วยวาจาตามความในข้อ 38 วรรคห้า (6)  
โดยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในคราวนั้น ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
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การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”เหตุผล ตามระเบียบ
วาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (เงินเหลือ
จ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงนามในประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรียบร้อยแล้ว  
มีจำนวน 27 รายการ ดังนี้ 1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง ส่ิงสาธารณูปการ จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 34,056,000 
บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา เป็นการเรง่ด่วน 
ดังนี้ 
1.1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านนางเตี้ย ตำบลคำไฮ -  
บ้านโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,381,000 บาท 
1.2 โครงการปรับปร ุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายแยกทางหลวงเสลภูม ิ -  
อาจสามารถ - บ้านสร้างกกพอก หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 
1,678,000 บาท 
1.3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete  สายจากถนนแจ้งสนิท - บ้านสร้าง-
กกพอก หมู่ท่ี 6 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ  1,869,000 บาท 
1.4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสวาสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบล
รอบเมือง - บ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 3,000,000 บาท 
1.5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete  สายบ้านพรมจรรย์  ตำบลเขวาทุ่ง - 
บ้านอีหมุน ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 1,090,000 บาท 
1.6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1001 บ้านขุมดิน 
ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านโหง่ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 3,300,000 บาท 
1.7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านอีเม้ง หมู่ท่ี 7 ตำบลโนนตาล - 
บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 3,650,000 บาท 
1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนชัย หมู่ที ่ 5 ตำบลหนองบัว – บ้าน 
หนองเต่า ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 140,000 บาท 
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1.9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข - 
บ้านสระทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 499,000 บาท 
1.10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่ 
อำเภอธวัชบุรี - บ้านโนนสั้น - บ้านหนองแค ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 500,000 บาท 
1.11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบล
นาอุดม - บ้านอุ่มเม่า ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 480,000 บาท   
1.12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete  สายบ้านดอนงิ้ว - บ้านดอนก่อ 
ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง - เขตพื้นที่ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ  3,200,000 บาท 
1.13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนอง - สองห้อง ตำบล
เมยวดี - ทางหลวงหมายเลข 2418 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท 
1.14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านบุ่งเลิศ  ตำบลบุ่งเลิศ - 
บ้านหนองสองห้อง ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 499,000 บาท 
1.15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1044 บ้านหนอง-
สะเดา ตำบลชมสะอาด - บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 
500,000 บาท 
1.16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านกระพี้ หมู่ที ่ 3 ตำบล 
อุ่มเม่า อำเภอโพนทอง - บ้านเก่างิ ้ว ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 
480,000 บาท 
1.17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง - 
บ้านหนองขอนแก่น - บ้านชุมแสงชัย ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 
809,000 บาท 
1.18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากถนน  อบจ.รอ. 1021 
บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 500,000 บาท 
1.19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากบ้านโคกสีดา หมู่ที่ 2 - บ้าน
หนองโพน ตำบลอุ่มเม่า - เช่ือมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 491,000 บาท 
1.20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากถนน  อบจ.รอ.2010  
บ้านบึงงาม - บ้านปากช่อง ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท 
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1.21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านบะยาว - บ้านมลชัยศรี - 
บ้านโคกนาคำ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง - บ้านเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 500,000 บาท   
1.22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบล
หนองฮี อำเภอหนองฮี - เขตพื้นที่ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 
3,000,000 บาท 
1.23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบล
ศรีสว่าง อำเภอโพนทราย - เขตตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  งบประมาณ 
4,490,000 บาท 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 4 รายการ งบประมาณ 50,000 บาท 
2.1 กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 264,310 บาท 
2.2 กล้องดิจิตอลกันกระแทก (GO PRO) พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 16,900 บาท 
2.3 อากาศยานควบคุมระยะไกล (โดรนถ่ายภาพมุมสูง) พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 68,790 บาท 
2.4 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SSD) จำนวน 8,790 บาท   
รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 27 รายการ งบประมาณ 34,406,000 บาท รายละเอียดตามญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ต่อกรณีดังกล่าวมีงบประมาณรายจ่าย (เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หลายรายการ ไม่อาจก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ภายใน
ปีงบประมาณ 2566 เพื ่อให้การพัฒนาในครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง ที ่ต้องดำเนินการ  
ในปีงบประมาณ 2566 ในการพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะ ตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อไม่เป็นการก่อให้เกิดกรณีประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ดต้องเสียโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการกันเงินงบประมาณ
ดังกล่าวได้ งบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสม ประชาชนก็จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เป็นวงกว้าง จึงมีเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอญัตติด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ ผมจึงขอเสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ตามระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง 
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ โดยขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ดังกล่าวต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไปอีก 1 ปี เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบอนุมัติกันเงินต่อไป ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ตามระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านดาราณี ค่ะ 

นางสาวดาราณ ี กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระที่ 7 เป็นญัตติท่ี  
ท่านนายกนำเข้าด้วยวาจานะคะ จริง ๆ แล้วดิฉันคิดว่าวันนี้จะไม่อภิปราย เพราะว่าท่านนายกพูด
ถึงความไว้ใจ เท่าที่ดูก็คือวาระที่ 5 วาระที่ 6 สมาชิกก็แสดงออกถึงความไว้วางใจทางฝ่ายบรหิาร 
อนุมัติตามที่ท่านขอมาไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินเหลือจ่าย ไม่ว่าจะเป็นการกันเงิน เพราะทุกอย่าง  
ทุกโครงการที่ท่านนายกเสนอมาเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ด ยังไงก็แล้วแต่วันนี้  
ดิฉันอยากจะแสดงความรู้สึกว่าเราเร่งรีบกันเหลือเกินนะคะ วันนี้วันท่ี 21 พวกเรามีเวลาอีก 9 วัน 
ซึ่งจริง ๆ แล้วยังมีอีกหลาย ๆ อย่างที่ทางฝ่ายบริหารเองยังไม่เสนอเข้ามา เพราะว่าในวาระที่ 6  
ข้อท่ี 30 และ 37 ท่านก็ขอให้เอาออกไป ท่านก็ขอนำออกไปเพื่อท่ีจะนำไปแก้ไข ตรงนี้พวกเราเอง
ก็ยินดี ถือว่ามันเป็นข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือว่าเรื่องตัวเลข ทางสภาเองก็ยินดี ดิฉันก็เลยอยากจะ
นำเรียนผ่านท่านประธานไปว่าสมาชิกให้ความไว้วางใจท่านนายกเสมอค่ะ วันนี้ทุกอย่างมันเป็น  
การเร่งรีบ จริง ๆ แล้วพวกเราอาจจะประชุมอาทิตย์หน้ากันก็ได้นะคะเรื่องนี้ รอเพื่อที่จะตกผลึก
เรื่องต่าง ๆ  เพราะว่าพวกเราเองอยู่ในห้องสภาวันนี้ได้รับงบประมาณในเรื่องของงบเพิ่มเติมท่ีเพิ่ม
เข้ามาในปี 66 หรือแม้กระท่ังเรื่องของการใช้เงินเหลือจ่ายท่ีทางฝ่ายบริหารมาขอสภานะคะ ซึ่งอยู่
ในนั้นก็มีหนองพอก ดิฉันก็มีความปลื้มใจปลื้มปริ่มนะคะ แต่ว่าก็ด้วยความเร่งรีบของฝ่ายบริหาร
เอง ดิฉันก็ไม่ทราบได้ว่าด้วยเหตุผลกลใดที่ท่านต้องเร่งรีบขนาดนี้นะคะ เพราะว่าทางสมาชิกเอง 
ก็แสดงออกถึงความไว้วางใจฝ่ายผู้บริหารแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นอยากฝากท่านประธานไปหา 
ท่านนายกด้วยว่าสภาเองวันนี้อยากจะเชิญชวนว่ายังไงของทุกอย่างที่ทำวันนี้เราทำมาเพื่อประโยชน์ 
ของพี่น้องประชาชน ท่านนายกเองก็ได้รับปากกับพวกเราทุกคนแล้วว่าท่านจะดูแลทุกอำเภอ  
ทุกเขตอย่างเท่าเทียมกัน เพราะทุกคนคือพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดและทุกท่านก็คือตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชน วันนี้อยากจะเชิญชวนว่าพวกเราทุกคนก็ควรจะเห็นดีเห็นงามกับท่านนายกนะคะ ยังไง 
ก็แล้วแต่ ก็ยังตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าพวกเราก็ใช้เวลานี้เร่งรีบจนเกินไปและมันเป็นเรื่องสำคัญและ
ละเอียดอ่อนนะคะ อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังผู ้บริหารด้วยว่าในเรื ่องของตั วเลขก็ดี  
ในเรื่องของตัวหนังสือนะคะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเองบางทีก็เกิดข้อผิดพลาด วันนี้
ท่านนำเข้าด้วยวาจา สมาชิกก็เห็นชอบด้วยและอีกสักหน่อยก็คงจะขออนุมัติ ดิฉันก็คิดว่าฝ่ายสมาชิก
เองก็คงจะมีความเห็นไม่แตกต่างเพื่อไม่ให้เงินเหล่านี้ตกไปเป็นเงินสะสมเพื่อท่ีจะนำมาแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชน ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด อนุมัติญัตติเสนอด้วยวาจา เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ตามระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กรุณายกมือ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติเสนอ
ด้วยวาจา เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือ
จ่าย) ตามระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุม 
มีมติอนุมัติญัตติเสนอด้วยวาจา เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ตามระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติเสนอด้วยวาจา เรื ่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ตามระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ือง  อื่น ๆ   
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอื่น ๆ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในวาระท่ี 8 เรื่อง อื่น ๆ ขออนุญาตแจ้งกับ

สมาชิก เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดหลายพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาอุกภัย ซึ่งในนาม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเราก็เตรียมการในการรับทราบข้อมูลรับทราบปัญหาและ
เตรียมงบประมาณในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน จากนี้ไปก็จะใช้เวลาของผมเอง 
ในฐานะผู้บริหารก็จะลงพื้นท่ีไปดูพื้นท่ีประสบปัญหา ถ้าพื้นท่ีตรงไหนท่ีท่านสมาชิกท่ีท่านรับผิดชอบ
อยู่อยากให้ฝ่ายบริหารได้ลงพื้นท่ี รบกวนแจ้งข้อมูลและแจ้งให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธนพล  โอฆะพนม ค่ะ 
นายธนพล เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ในวาระอื่น ๆ ผมเองก็ใคร่ขออนุญาตนะครับ 
ตามท่ีท่านนายกได้นำเรียนต่อท่ีประชุมแห่งนี้ มิติการมองอาจจะไม่เท่ากันผมคาดว่าอย่างนี้นะครับ
ในส่วนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพร ในเขตของผมไม่ค่อยติดลำชีเยอะ 
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แต่ก็คงมีปัญหาที่รับต้นทางก็คือตำบลโพธิ์ใหญ่ก็มีลำชี แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือตอนนี้ฝนตกชุก 
วัชพืชก็เกิดขึ้นตามไหล่ทางปิดไหล่ทาง ซึ่งถ้าเกินกำลังของชาวบ้านแล้วใช้การรวบรวมกำลังกั น
อาจจะใช้ไม่ได้ แต่ผมเข้าใจว่าเกรดเดอร์ของเราที่มีประจำอยู่ อาจจะไม่ได้ไปช่วยน้ำท่วม อาจจะ
เข้าไปช่วยเหลือในการปรับเกรดข้างทาง เพราะไหล่ทางเส้นทางท่ีเราไปซ่อมท่ีท่านนายกได้ให้ความ
กรุณาท่ีไปซ่อมแซมในเขตพื้นท่ีตำบลโพธิ์ใหญ่ไปบ้านหนองกุง เสร็จเรียบร้อยชาวบ้านก็ขอบคุณมา 
แต่ตอนนี้ก็คือวัชพืชตามไหล่ทางปกปิดทำให้เลนถนนแคบลง ผมใคร่ขออนุญาตนะครับว่าช่วงนี้เรา
น่าจะนำเกรดเดอร์เข้าไปบริการประชาชน เพราะอาจจะไม่จำเป็นในการใช้การดูแลน้ำท่วม และ
อีกประการนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกถนนหนทางในเขตพื้นที่ที ่ไม่เป็นลาดยางก็ยังมีความจำเป็น 
ที่จะต้องใช้เกรดเดอร์ในการปรับพื้นที่ เพราะถ้าจะใช้งบประมาณของอบต.ก็ปลายปีงบประมาณ 
ผมก็ขออนุญาตทางท่านประธานฝากไปถึงผู้บริหารนะครับว่าเราเฉล่ียลงพื้นท่ี ผมเข้าใจว่าประเด็น
ท่ีผมนำเรียนก็คงมีปัญหาไม่แพ้กัน แต่ประชาชนท่ีใช้ถนนสัญจรท่ีเป็นทางลูกรัง ผมอยากให้สำรวจ
และลงพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ของผมนะครับที่เป็นพื้นที่กลางทุ่งจะเป็นลูกรังเยอะ ไม่เอาเข้ามาสู่
สภาแต่ปัญหาที่ชาวบ้านได้สัญจรไปมา อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้นำเครื่องกลออกไปออกไปช่วย
ดูแลชาวบ้านในอีกหนึ่งท่ีถือว่าอู่ข้าวอู่น้ำท่ีจะท่วมตรงท่ีเป็นทุ่งนา ตรงนี้ชาวบ้านอาจจะได้ใช้ในการ
สัญจรไปมาเพื่อดูไร่นาในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่ หนองทัพไทย วารีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็น  
ท่ีคาดหวังนะครับว่าปีนี้ถ้ารัฐบาลจัดสรรให้ราคาข้าวท่ีดีชาวบ้านจะได้ลงไปพื้นท่ีอย่างสะดวกสบาย
และเป็นพันธกิจท่ีเป็นแรงเหวี่ยงอีกแรงหนึ่งท่ีจะให้ชาวบ้านได้เห็นมุมมองท่ีเป็นทัศนะท่ีแตกต่างไป 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านดาราณี  ศรีดารา ค่ะ 
นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในวาระอื่น ๆ ดิฉันขอแจ้งความ
เดือดร้อน เมื่อวันที่14-15 กันยายน 2566 ฝนตกหนักและมีน้ำสะสมทำให้ถนนหลายสายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลขาดเสียหาย ท่านนายกก็ได้ลงไปดูพื้นท่ี
เป็นบางส่วนแล้ว และยังอนุเคราะห์เครื่องจักรในการท่ีจะซ่อมแซมสายบ้านโนนสวาสด์ิไปบ้านแจ้ง 
ซึ่งเสียหาย 2 จุด ตอนนี้ก็ดำเนินการจุดท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กำลังดำเนินการจุดท่ี 2 ต้องกราบ
ขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะคะ หลังจากที่ท่านนายกกลับมาจากดูพื้นที่แล้วก็มีรายงาน
เข้ามาเพิ่มเติมซึ่งเป็นถนนในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และในสัดส่วนท่ีเรื่องเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงทางองค์การบริหารส่วนตำบลหากต้องการใช้เครื ่องจักรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท่านก็ได้สอบถามมาผ่านตัวดิฉันว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลเองจะต้อง
บริหารจัดการอย่างไร เพราะว่าเห็นเครื่องจักรของอบจ.เราไปให้ความช่วยเหลือเป็นเบ้ืองต้นในบาง
สายทางและในบางสายทางที่เราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ให้พี่น้องได้สัญจรไปมาได้ ตรงนี้  
ก็อยากให้ท่านนายกได้ช่วยอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนตำบล หากเรามีข้อขัดข้องในเรื่อง
ของค่าน้ำมันหรือว่าการดำเนินงานแบบใดก็ขอให้ทาง อบต.และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
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ประสานกัน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกันได้ ท่านนายกก็ไปดูพื้นท่ีแล้วเห็นว่าทางหนองพอกน้ำมาไว
และลงไว มันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำแรงและถนนท่ีเป็นลูกรังก็ขาด ถนนท่ีเป็นคอนกรีตก็เซาะข้างใต้
ทำให้มันเป็นโพรงและอาจจะเกิดอันตรายและความเสียหายที่มากขึ้น ตรงนี้อยากจะแจ้งให้ท่าน
นายกทราบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่าน วสกมล  อ่อนประทุม ค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาววสกมล  

อ่อนประทุม สจ.เขตอำเภอเชียงขวัญค่ะ เมื่อเช้าดิฉันก็ได้ไปพื้นที่ ชาวบ้านจะเรียกดิฉันว่าเป็น   
สจ.ขาเลาะค่ะ ก็ไปดูสถานการณ์แม่น้ำชีตลอดพื้นที่เชียงขวัญก็เห็นว่าฝั่งนอกพนังกั้นน้ำชี น้ำเริ่ม
เข้ามาแล้ว โดยเฉพาะ ณ ตอนนี้พื้นที่การเกษตรของฝั่งตำบลพระธาตุฝั่งนอกพนังเสียหายเกือบ 
80%แล้ว และหมู่บ้านที่น้ำเริ่มจะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอกพนังกั้นน้ำชีก็จะเป็นบ้านคุยขนวน 
ไผ่ล้อม บุ่งคล้า และวังปากบุ่งฝั่งแม่น้ำชี และอีกปัญหาหนึ่งที่ดิฉันมองว่าเราน่าจะแก้ปัญหาช่วย 
พี่น้องได้ก็คือฝ่ังข้างในพนังแต่ว่ามันเป็นปริมาณน้ำฝนท่ีไหลจากลำห้วยเหนือไปบุ่งไข่นกแล้วมาบุ่ง
เชียงขวัญ คือบริเวณข้างในถึงจะเป็นข้างในพนังกั ้นน้ำชีก็จริงแต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา
ค่อนข้างจะเยอะแล้ว ทำให้น้ำท่วมพื้นท่ีการเกษตร 2-3 ตำบลนั้นก็จะมีพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหาย
ประมาณ 1,400 ไร่ ซึ่งไปดูมาเมื่อเช้าต้นข้าวก็กำลังตั้งท้อง บางส่วนก็กำลังเก็บเกี่ยวก็มี ชาวบ้าน 
ก็ได้รวบรวมรายช่ือของพี่น้องเกษตรว่าใครได้รับความเสียหายบ้าง และเขาก็จะเสนอเรื่องผ่านไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้ามีโอกาสท่านนายกเสนอท่านผู้ว่าฯ ให้มีงบสนับสนุน เพราะว่าการเปิดประตู
ระบายน้ำไม่เป็นผลแล้ว เพราะว่าแม่น้ำชีด้านท้ายประตูเริ่มล้นเข้ามา จะทำได้วิธีเดียวก็คือต้อง  
สูบน้ำ การสูบน้ำก็ต้องใช้งบประมาณเกี่ยวกับพวกน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะท่าน ฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะ  
ถ้าเราช่วยได้ทันท่วงที พี่น้องประชาชนก็จะได้รับผลกระทบน้ำลงนะคะเรื่องแรก เรื่องที่สองก็คือ
อาจจะมีทางชาวบ้านท่ีขอความช่วยเหลือทางเราก็คือเรื่องสูบน้ำของเรานะคะ ในส่วนท่ีพอจะกั้นได้
เขาก็อาจจะขอทรายพร้อมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำมา เด๋ียวก็จะมีหนังสือมาอีกช่องทางหนึ่ง 
ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านประไพ  ศรีสัจจา ค่ะ   
นายประไพ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประไพ  ศรีสัจจ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ใคร่ขออนุญาตหารือและกราบเรียนท่าน
นายกนะครับ เรื่องที่สาธารณประโยชน์หนองแล้งของอำเภอโพนทราย ซึ่งมีเนื้อที่โดยประมาณ  
3 พันกว่าไร่ และเป็นของธนารักษ์ประมาณ 600 ไร่ และอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยประมาณ 700 ไร่ ซึ่งเนื้อที่ทั้งหมด 3 พันกว่าไร่ บังเอิญว่าในขณะนี้ ซึ่งท่าน
นายกเองก็ได้ลงพื้นที่ก็กำลังจะตรวจสอบพื้นที่โดยให้ที่ดินไปสำรวจประมาณเดือนกว่า ปัญหาใน
ส่วนหนึ่งผมใคร่ขออนุญาตกราบเรียนนะครับ เฉพาะพื้นที่ผมไม่พูดถึงเดี๋ยวจะพูดถึงเฉพาะถ้าเรา
จัดเก็บรายได้ของพื้นท่ีของเราประมาณ 700 กว่าไร่ เพราะว่ามีต้นยูคาลิปตัสท้ังหมดเลย ผมอยาก
นำเรียนท่านนายกและหารือในที่ประชุมเราสามารถที่จะขายยูลาลิปตัสได้ไหมครับ เพราะว่า  
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มันเป็นพื้นที่ของ อบจ.ที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยประมาณ ประเด็นที่สองขออนุญาตกราบเรยีน
ท่านประธานผ่านท่านนายก เนื่องจากว่าพื้นที่โพนทรายพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาด้วยความ
ลำบากมาก ก็อยากขอความอนุเคราะห์ท่านนายก ก็คุยกับท่านวรการ ท่านวรการบอกว่าพี่น้อง  
ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือหนองฮี เพราะว่ามีพื้นที่ที่ไร่ที่นาอยู่ที่โพนทรายมาก ไป-มาลำบากนะครับ 
เพราะฉะนั้นขอความอนุเคราะห์ท่านนายกดูแลซ่อมแซมในส่วนที่มีปัญหา พี่น้องเมื่อวานนี้มี 2 
ตำบลที่มาหา มีตำบลศรีสว่างกับตำบลท่าหาดยาว ก็บอกว่าถนนหนทางลำบากจริง ๆ ผมก็ได้นำ
เรียนกับคณะท่ีเดินทางมามีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน บางส่วน บอกว่าเด๋ียวนี้หนึ่งเรารอการจัดซื้อวัสดุของ 
อบจ.กำลังจะจัดซื้อวัสดุ ประเด็นท่ีสองก็คือรอคิวเพราะว่ามีท้ังหมด 36 คิว รอก็ต้องดูว่าเราอยู่คิว
เท่าไหร่ แล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงท่านนายกรับปากแล้วว่าดูแลเอาใจใส่แน่  นี่คือที่นำเรียนกับคณะ 
ที่มาครับ ท่านนายกครับ และนำเรียนกับท่าน สจ.วรการ ด้วยครับ ไปด้วยกันมาด้วยกัน แต่ก็พูด 
คนละเรื่องครับ เพราะฉะนั้นให้เข้าใจด้วยนะครับท่านครับ กราบขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ  เชิญท่าน สจ.อาคม  เฉลิมแสน ค่ะ   
นายอาคม ขอบคุณท่านประธานครับ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมอาคม  เฉลิมแสน สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอจังหาร ก็ขอเวลาสักเล็กน้อยนะครับ พอดีทางพี่น้อง
ประชาชนมีปัญหาในเรื่องของการซ่อมแซมถนน ก็อยากนำเรียนท่านประธานไปยังคณะฝ่ายบริหาร 
ช่วงหน้าป้อมบ้านเหล่างิ้ว และอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงบ้านดงหวาย ซึ่งเทศบาลเขาก็ไปซ่อมแซมกัน
บ่อยแล้ว เราจะรองบประมาณในการท่ีจะจัดสรรงบประมาณปลายปีนี้ก็คงจะช้าและไม่ทันแน่นอน
อยู่แล้วครับ เหมือนกับปีที่แล้วครับจนกว่างบประมาณของเราจะลงไปถึงพี่น้องก็ต้องเสียโอกาส  
ในการที่จะไปกระโดดหลุม เพราะหลุมมันเยอะมาก อันนี้คือพี่น้องเสียโอกาสจริง ๆ ครับ ทั้งรถ  
ท้ังทรัพย์สินของเขาบางครั้งก็มีการส่งคลิปไปลงในเฟสบุ๊คด้วย และด่าทางเทศบาล ด่าทางเราด้วย  
อันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับ ก็นำเรียนท่านประธานได้ฝากถึงท่านบริหารนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ   
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมทราบคือในวาระอื่น ๆ จะเป็นวาระ  

ที่เพื่อนสมาชิกจะได้มาสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งก็เป็นปัญหาเดิม ๆ ที่นำเสนออยู่ทุกครั้ง 
และก็เป็นปัญหาของ อบจ.เองท่ียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับ ผมเองก็พยายาม
อยากให้การแก้ไขปัญหาเรื ่องถนนหนทางแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อสอง
สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าไป ไม่ใช่มีโอกาสหรอกตั้งใจไปที่ศูนย์เครื่องจักรของ อบจ. ไปดู 
ชัด ๆ ว่าเครื่องจักรเราจริง ๆ แล้วมันมีกี่ชุดที่ยังใช้งานได้ มีเครื่องจักรตัวไหนบ้างที่ไม่สามารถใช้
งานได้ ก็ไปเห็นสภาพอยู่ก็ใช้คำว่าก็มีความรู ้สึกว่าถ้าเกิดใครเข้าไปศูนย์เครื ่องจักรก็จะรู ้ว่า
เครื่องจักรที่เราจอดทิ้งไว้มีจำนวนเยอะมาก บางส่วนเราก็กันเอาไว้เพื่อจะจำหน่ายออก ซึ่ งก็ไม่
แน่ใจว่าจะมีคนมาซื้อหรือเปล่า เพราะมันอยู่ในสภาพท่ีเหลือเหมือนเป็นซากแล้ว ผมก็ได้คุยกับทาง
ฝ่ายเลขาฯ มอบทางฝ่ายเลขาฯแล้วบอกว่าให้หาวัน หาวันท่ีผมจะไปนั่งประชุมกับทางฝ่ายกองช่าง
และทางศูนย์เครื่องจักร และไปสำรวจดูว่าเอาชัด ๆ ว่าเครื่องจักรมันมีตัวไหนบ้างท่ีมันใช้ได้หรือมี
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ตัวไหนที่ปกติก็ใช้ได้ แต่พอได้ตัวใหม่มาก็จอดทิ้ง จอดทิ้งแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อยากดูให้ชัด ๆ 
ว่ามีอะไร อย่างไรบ้าง ความคิดความต้ังใจของผมซึ่งผมก็พูดตลอดว่าผมจริง ๆ อยากได้เครื่องจักร
มาเพิ่มเติม เพื่อให้แบ่งเป็นโซน ชุดหนึ่งก็ 4-5 อำเภอ และมีวัสดุที ่เพียบพร้อม พร้อมทำงาน 
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ใช่ว่าต้องรอคิว 36 คิว แล้วก็ป่านนี้พี่ประไพบอกว่า 36 
คิวแล้วยังไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ คือถ้าเป็นไปได้ผมเห็นต่างประเทศเขาแก้ปัญหาไม่ถึงเดือนครับ 2  - 3 
สัปดาห์เขาก็แก้ปัญหาแล้ว แต่ว่าของเราทำแบบเขามันก็ทำยากครับ เพราะว่าเครื่องจักรเรามัน
ด้วยข้อจำกัดของจำนวนเครื่องจักร ข้อจำกัดของเรื่องวัสดุ ก็จะใช้คำว่าภายในส้ินเดือนนี้นอกจาก
ใช้เวลาที่ไปลงพื้นที่ที ่น้ำท่วมแล้ว ผมจะเข้าไปประชุมที่ศูนย์เครื ่องจักรของเราและประชุมกับ  
กองช่างเอาชัด ๆ ว่ามันมีอยู่ในสภาพแบบนี้บางท่ีจะดำเนินการในการท่ีอยากทำตามนโยบายท่ีผม
ต้ังใจ ถ้ามันขาดเหลือเครื่องจักรอะไรยังไง เด๋ียวผมก็จะมาหารือกับสมาชิกอีกทีหนึ่ง ก็อาจจะหารือ
กับท่านเจษฎาว่าญัตติที่ท่านเสนอไว้อาจจะต้องคุยกันใหม่อีกทีหนึ่ง ก็ขออนุญาตว่ารับทราบครับ 
เสียงสะท้อนทุกอย่าง รู้ปัญหา รู้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทุกครั้งท่ีประชุมวาระอื่น ๆ ผมเช่ือว่าทุกท่าน 
ก็มีเรื ่องแบบนี้อยู ่ตลอดครับ ส่วนเรื ่องหนองแล้งก็ใช้คำว่าอยู่ในขั้นตอนสำรวจว่าพื้นที่ที ่เรา
รับผิดชอบมีอยู่ประมาณเท่าไหร่กันแน่ หลังจากที่ได้ข้อมูลชัดเจนแล้วเราก็จะมาดูว่าเร าจะไป
จัดการอย่างไร จะมอบให้ใครไปเป็นคนดูแล หรือเราจะมาจัดการดูแลอะไรอย่างไรต่อไปครับ 
ท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็น  ต้องประชุมพิจารณาญัตติขอ 
อนุมัติกันงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 และการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งท่ีว่างเพื่อประโยชน์ 
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราช- 
บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ประธานสภา
จึงขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ออกไปอีก 15 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 
กันยายน 2566 เป็นต้นไป และนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญเลขานุการสภาฯ ค่ะ 

เลขานุการสภาฯ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่
วันท่ี 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2566 นั้น เนื่องจากสมัยประชุมดังกล่าวจะครบกำหนด 45 วัน ในวันที่ 22 กันยายน 
2566 แต่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง และพิจารณาญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  
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และเรื่องอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 จึงประกาศขยายสมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ออกไปอีก มีกำหนด 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 23 กันยายน 2566 
เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นางพรธิพา  
ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมค่ะ 

 
เลิกประชุมเวลา  18.20 น.                    
                

นายหมวดเอก                            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (เนติพัฒน์   รู้ยืนยง) 
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

             พิกุล / พิมพ์ 
                                       สมปอง / ตรวจทาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




